
      
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐9.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

***************** 
รายนามผู้มาประชุม 
 ๑. นายประเสริฐ ทับทิมทอง   ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายสันติ นุ้ยเมือง   รองประธานสภาเทศบาล   
 ๓. นายจรวย คงท่าเรือ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๔. นายณรงค์ ฉวมพรมอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๕. นายทวีศักดิ์ ชูแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๖. นายทิวา กุฏอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๗. นายนพดล ประเสริฐ   สมาชิกสภาเทศบาล   

๘. นายนัฐพงษ ์เตี่ยมังกรพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๙. นายพรเลิศ สุทธิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐. นายไพโรจน์ อภินิเวศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายแฟง สุวรรณบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๒. นายมนัสวี แซ่เตี้ยว   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๑๓. นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๔. นายวีระพงษ์ เจริญสุข   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๕. นายสมเกียรติ แก้วประชานุรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๖. นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๗. นายสากล เพชรมีศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๘. นายส าเริง ไพฑูรย์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๙. นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๐. นายสุวธัชัย ศรีโพธิ์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๒๑. นายหัสชัย เรืองนุ้ย   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๒๒. นายบุญณรงค์  กวีพันธ์  เลขานุการสภาเทศบาล 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายอภิรักษ์ พูลมาศ   สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปุวย) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  

คณะผู้บริหาร 
 ๑. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล  นายกเทศมนตรี 
 ๒. นายเอกพจน์ ยอดพินิจ  รองนายกเทศมนตรี 



๒ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 ๓. นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย  รองนายกเทศมนตรี 
 ๔. นายทรงยศ  ยอดดนตรี  รองนายกเทศมนตรี 
   
ปรึกษา/เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๑. นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๒. นายนิพัฒน์ ทวิชสังข์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 
ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล 

๑. นายรังษี  หลิมก าเนิด   รองปลัดเทศบาล 
๒. นางสุภาวดี  ศรีเปารยะ  รองปลัดเทศบาล 
๓. พันจ่าตรี อรรนพ พฤกษวานิช  รองปลัดเทศบาล 

 
หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

๑. นายประเสริฐ  สุขคะโต  ผอ.ส านักการช่าง 
๒. นางสาวบุษรา  พรมจันทร์  ผอ.ส านักการคลัง 
๓. นางกิติมา เพียรเจริญศักดิ์  รก.ผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ 

 ๔. นางพิมพ์วิมล จิตสงค์   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๕. นางจันทร์พร  สกุลพันธ์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๖. นางสุธัญญา ศุภฉายากุล  (แทน) ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
๗. นางสุภาภรณ์ พิมพ์สุวรรณ  ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๘. น.ส.วราณี สุภาตรี   (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๑ 
๙. นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๓  
๑๐. นางปรียา โกละกะ   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๔ 
๑๑. นางสาวรัตนา บัวเพชร  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๕ 
๑๒. นางวิรารัตน์ คงราช   (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ 
๑๓. นายถิรภัทร สกุลแก้ว   ผอ.ส่วนอาคารและผังเมือง 
๑๔. นายสุเทพ เจียมทิพย์   ผอ.ส่วนการโยธา 
๑๕. นายฐิติพันธ์ ล้อประเสริฐกุล   ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
๑๖. นายถริวัฒน์ สุวรรณบุตร  ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ 
๑๗. นางสาวจีรศิริ มีลาภ   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๑๘. นางสาวกรรทิมา กองกุล  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน/ประชาชนทั่วไป 
๑. นางสาวศศิธร เตี่ยมังกรพันธุ์  หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ 

 ๒. นายคุณาธิป บุญเรืองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 ๓. นางสาวนิตยา ทองปลอด  นักวิชาการคลังช านาญการ 
 ๔. นางสาวจิราภรณ์  ด้วงเก้ือ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 ๕. นายชยา อินทเชื้อ   นิติกรช านาญการ 



๓ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 ๖. นางสาวสิริพิมล  ขุมทอง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ๗. นางสาวเรณู นิยะกิจ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๘. นายสุวิทย์  ภูชยันตร์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 ๙. นางพรเพ็ญ  แก้วกาษร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 ๑๐. นางสาวจิตตินันท์  เพ็ญภัทรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 ๑๑. นางสาวอาทิตยา อินทร์จันทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 ๑๒. นางสาววราภรณ์  นุรักษ์  นิติกรปฏิบัติการ 
 ๑๓. นายณรัตน์  ธรรมพลกิจ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
 ๑๔. นางสาวชฎาพร นันทเกษตร  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑๕. ส.ต.กิตติศักดิ์ บุญหาญ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑๖. นายวิษณุ ศรีวิเศษ       พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑๘. นางสาวสุภาภรณ์ กลอมเสนาะ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑๙. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ด่านปรีดานันท์ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๐. นางสาวศศิมาภรณ์ พันธุ์เจริญ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๑. นายศักดิ์สิทธ์ ภิรมย์สมบัติ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๒. นายพงศกร อึ่งทอง    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๓. นายณรงค์ชัย  ทองเอียด  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๔. นางสาวธัญญ์รวี วัชชนะ   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๕. นางสาวปิยนุช  คงนุ่น   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๖. นางสุกันยา  นินมณี   ตัวแทนชุมชน 
 ๒๗. นางสาวฐิติมา พูลศรี   นักศึกษาฝึกงาน 
 ๒๘. นายพศธร  เวียงสระ    นักศึกษาฝึกงาน 
    
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  

นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาลนคร  
สุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารฯนะครับ บัดนี้สมาชิกสภาฯได้มาครบองค์ประชุม 
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เมื่อสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมเรียบร้อย ผมขอเปิดการประชุมนะ
ครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

                          ประกาศสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  256๓ 

ด้วยสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 1๘ กุมภาพันธ์ ๒๕6๓ ให้เปิด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี  256๓  ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 



๔ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ธันวาคม 256๓ มีก าหนด 30 วัน 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ      
ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                      
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 256๓ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 
256๓ มีก าหนด 30 วัน 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

       ประกาศ  ณ  วันที่   4   พฤศจิกายน   พ.ศ. 256๓ 
 
                                                                                                                                   ประเสริฐ  ทับทิมทอง 

                  (นายประเสริฐ  ทับทิมทอง) 
    ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔
 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
เรียน สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

อ้างถึง หนังสืองานกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ 52001/ว ๑๘๙ ลงวันที่               
 ๔ พฤศจิกายน 256๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  จ านวน   ๑     ฉบับ 
  ๒.  ระเบียบวาระการประชุม  จ านวน    ๑    ฉบับ 
  ๓.  ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ       
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕6๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕6๓ จ านวน  ๑  เล่ม 
   4.  ญัตติ    จ านวน    2๒  ญัตติ 
 

   ตามที่งานกิจการสภาเทศบาล ได้ส่งประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕6๓ นั้น 
 

   เ พ่ื อ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า  ๒ ๕                     
แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)                    
พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ                 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
เรียกประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี ๒๕6๓ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕6๓  มีก าหนด ๓๐ วัน ประธานสภาเทศบาลได้แจ้งนัด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้ งที่  1  ประจ าปี  ๒๕6๓                          
ในวันที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕6๓  เวลา 09.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร          



๕ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

สุราษฎร์ธานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ประเสริฐ ทับทิมทอง 
(นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 

      ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

   ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายประเสริฐ  ทบัทอมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1. นายอภิรักษ์  พูลมาศ          ลากิจ  1 คน  
    2.นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ  ลาออกไปสมัครเลือกตั้ง นายก อบจ. 

  ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร               
สุราษฎร์ธานี ดังนี้ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี               
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 วันที่ 2๕ กันยายน 2563     
เวลา 10.00 น.เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมี
สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด ต้องการแก้ไข รายงานการประชุมบ้างครับ ขอเชิญ
อาจารย์พรเลิศฯครับ 

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 แก้ไขรายงานการประชุมฯ หน้าที่ 17  บรรทัดที่ 13  นับจากข้างบนลง
มาเอาค าว่า “บอกว่า”  ออกนะครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑     
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่าน
ใดขอแก้ไขอีกบ้างครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่าน
ใด รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑              
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕  กันยายน ๒๕๖๓ กรุณายกมือขึ้น  
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓     
เมื่อวันที่ 2๕ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๒ เสียง             
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                                

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓   
เม่ือวันที่ 2๕ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๒ เสียง             
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                                



๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

   ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ 
เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม ต่อสภาท้องถิ่น (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี 

   เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และคณะสมาชิกสภาฯทุกท่าน    
ด้วยหนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่  มท 0313.4/ว 2231 ลงวันที่       
29 กันยายน 2541 ก าหนดให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่าย
ขาดจากเงินสะสม เงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายเงินในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และเงินอุดหนุน
ทั่วไปที่ระบุรายการได้ โดยเฉพาะเจาะจงด้านการศึกษา ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น น าไปใช้จ่าย โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และเมื่อด าเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุแล้ว ให้รายงานสภาท้องถิ่นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
    ขอเรียนว่า เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีโครงการที่ใช้จ่าย จากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู ้เงินจ่ายจากเงินสะสม  เงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระหว่างเดือน กรกฎาคม -ตุลาคม  2563 
รายละเอียด ตามท่ีส่งให้ท่านสมาชิกทราบแล้ว 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดรายงาน สภาเทศบาลฯ ทราบต่อไป 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ในระเบียบวาระที่ ๓ นี้มีท่านผู้ใดจะสอบถามไหมครับ เชิญครับคุณจรวยฯ 

นายจรวย  คงท่าเรือ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

    ขอสอบถาม โครงการที่ 1 ยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง จะด าเนินการ     
วันไหนครับ แล้วก็โครงการที่ ๑๘ ด้วยนะครับ ขอทราบรายละเอียดด้วยครับ 

นายประเสริฐ  สุขคะโต 
ผอ.ส านักการช่าง 

     เรียนท่านประธานสภาฯครับ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า และผิว
จราจรถนนสวนหลวง ร.9 (ข้างอู่ใหญ่การช่าง) ขณะนี้ โครงการติดปัญหาเรื่องที่ดิน 
ได้ด าเนินการท าหนังสือขอให้ สนง.ที่ดินมาท ารังวัดเพ่ือ ตรวจสอบเขตที่ดิน ให้มา
ปรับปรุงแบบให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
 โครงการที่ 18 โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร ถนนการุณ
ราษฎร์ (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม) มี 2 เส้น ซอย 32 และ ซอย 30  ซอย 32 แล้ว
เสร็จแล้วครับ ซอย 30 เริ่มด าเนินการก่อสร้าง 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญครับ คุณทิวาฯ 

นายทิวา กุฏอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ผมขอถาม โครงการที่ 14  โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา จ านวน    
7 โครงการ  มีโครงการอะไรบ้างครับ 



๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายประเสริฐ  สุขคะโต 
ผอ.ส านักการช่าง 

 โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา จ านวน 7 โครงการ  
 ๑. ถนนลูกเสือ  
 ๒. ถนนเสม็ดเรียง   
 ๓. ถนนยางงาม (หน้าสนาม พี.พี.เค.) 
 ๔. ถนนกาญจนวิถี (ซอยข้างที่ท าการบางกุ้ง 1) 
  ๕. ถนนกาญจนวิถี 16 ซอยแยกขวา 2 
 ๖. ถนนบางใหญ ่7 
 ๗. ถนนบางใหญ ่17  
 โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา จ านวน 3 โครงการ       
มีการส่งงานและตรวจรับงานไปแล้ว รายละเอียดรออีกนิด นะครับ 3 โครงการ 
ดังนี้  
 1. ถนนปากน้ า 7 
 2. ตรงข้าม บริษัท บ้านดอนปิยะบิ๊กไบค์ จ ากัด 
  3. ถนนพ่อขุนทะเล 20 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

   เชิญครับ คุณรักพงษ ์

นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 อยากทราบโครงการที่ 17 โครงการ ขุดลอก คลองบางกุ้ง ด าเนินการถึง
ขั้นตอนไหนด าเนินการวันไหนชาวบ้านฝากถามมานะครับ 

นายประเสริฐ  สุขคะโต 
ผอ.ส านักการช่าง 

 โครงการคลองบางกุ้ง ได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 60วัน ไม่สามารถเข้า
ด าเนินการ ผู้รับจ้างท าหนังสือ ขยายสัญญา เราก าลังพิจารณาจะน าเข้าประชุม
คณะกรรมการฯเนื่องจาก น้ าขึ้นกว่าจากที่ส ารวจ ประมาณเมตรกว่า เมื่อวาน     
ผู้รับจ้างน าหนังสือมาเสนอนัดตรวจวันจันทร์  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบเพ่ิมเติมบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีมติรับทราบเรื่องรายงานการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม ต่อสภาท้องถิ่น                   
(กองวิชาการและแผนงาน) 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีมติรับทราบเรื่องรายงานการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน เฉพาะกิจ เ งินกู้  เ งินจ่ ายขาดจากเงินสะสม ต่อสภาท้องถิ่ น                     
(กองวิชาการและแผนงาน) 

    ระเบียบวาระที่ ๔ เสนอรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                    
(กองวิชาการและแผนงาน) 
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      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี 

   ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
ได้เสนอรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนคร    
สุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2561 ข้อ 30 (5) 
    ดังนั้นเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว                 
จึงขอเสนอรายงานการประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาของเทศบาลนคร      
สุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต่อไป 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

    มีท่านใดสงสัยก็ขอให้ซักถามได้นะครับ เชิญครับอาจารย์พรเลิศฯ 

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลฯประจ าปี  2563 
ตามที่ท่านนายกฯ บอกกล่าวที่ประชุม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย          
เพ่ือรายงานสภา เท่านั้น แต่ท่านนายกฯ จะต้องน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแก้ไข ด้วย ก าหนดเรื่องการประเมินได้ ทั้งหมด 7 ประเด็น 
    1. ความสอดคล้อง และความตอบสนอง วิสัยทัศน์ ประจ าปี งบประมาณ  2563  
    2. ผลการแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ประจ าปี งบประมาณ  2563  
 ๓. ผลการด าเนินงานตาม แผนการพัฒนา ของเทศบาลฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2563  
 ๔. การแก้ไขปัญหา การตอบสนองความต้องการของประชาชน         
และผลกระทบการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ 2563  
 ๕. ความพึงพอใจ ของประชาชน  ผลการด าเนินงานตาม แผนการพัฒนา 
ของเทศบาลฯ แยกตามยุทธศาสตร์ ประจ าปี งบประมาณ 2563  

 ๖. จุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะ ประจ าปี งบประมาณ 2563  
  ๗. ผลกระทบการด าเนินงาน ของแผนพัฒนา ประจ าปี งบประมาณ 2563  
  ผมขอยกตัวอย่าง อภิปรายประเด็นที่ 4เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชน การแก้ไขปัญหา มาดูนะครับ จากการประเมินผลการ
ประเมินเป็นอย่างไร จากภาพรวมแยกเป็น 
      ประการที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการส่วนใหญ่ ยังตอบสนองความ
ต้องการไม่เต็มที ่จากการประเมิน วิเคราะห์เนื้อหา โครงสร้างพื้นฐาน   
 ประการที่  2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  โครงการส่วนใหญ่                
ยังตอบสนองความต้องการไม่เต็มที ่
 ประการที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พบว่า
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ยังไม่ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ในหลายประเด็น  
 ประการที่ 4 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่ายังไม่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนหลายประเด็น 
 ประการที่ 5 ด้านการศึกษา การตอบสนองด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น พบว่า ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร   
 ประการที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี พบว่า ยังไม่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
      คือผลการประเมินล่าสุดปี 2563 สุ่มจาก จ านวน 1,579 ตัวอย่าง ส่วน
ใหญ่จะเขียนมาไม่น่าดูเท่าท่ีควร เช่น ตอบสนองไม่เต็มที่  
          หากสรุป คือตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่ างไม่มี
ประสิทธิภาพ ทั้ง 6 ด้าน ของ ยุทธศาสตร์ ผู้บริหารชุดนี้ อยู่ในต าแหน่งมา 8 ปี 
แล้วนะครับ คือผลของการประเมิน ระดับความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับ
ปานกลาง สรุปแล้ว ระดับความพึงพอใจของประชาชน ของยุทธศาสตร์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตลอด ทุกครั้งที่ประเมิน 
    ประการที ่1 โครงสร้างพื้นฐาน โครงการส่วนใหญ่ พบว่าอยู่ในระดับความ
พึงพอใจของประชาชน ของยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง 
     ประการที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว พบว่าอยู่ในระดับความพึง
พอใจของ ประชาชน ของยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง 
    ประการที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า
อยู่ในระดับความพึงพอใจของประชาชน ของยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง 
   ประการที่ 4 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่าอยู่ในระดับความพึง
พอใจของประชาชน ของยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง 
          ประการที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
การตอบสนองด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น พบว่าอยู่ในระดับความพึง
พอใจของประชาชน ของยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง 
       ประการที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี พบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจ
ของประชาชน ของยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง 
       จุดด้อย พบว่า  
        ประการที่ 1 ด้าน ยุทธศาสตร์ โครงการพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า ที่ช ารุดในบางพ้ืนที่ ล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ เช่น ถนนฟุตบาท ทางเท้า 
ถนนการุณราษฎร์ หมดสัญญาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถนนชนเกษม ไม่เสร็จ 
ล่าช้า และขาดประสิทธิภาพ  
        ประการที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว มีการสนับสนุนด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ขาดความต่อเนื่อง ขาดการวางแผนทางการตลาด 
   ประการที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีระบบ
การบริหารจัดการขยะ พบว่ามีระบบบริหารขยะสิ่งปฏิกูลไม่ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
   ประการที่ 4 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่ามีการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตประชาชน แต่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ และช่วงวัย 
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   ประการที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
พบว่ายังขาดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
  ประการที ่6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี พบว่ายังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ
ภาคประชาชน  
         -จุดด้อยจะซ้ าซาก อยู่แบบนี้ทุกปี ยังด้อยทุกปี ควรปรับปรุงพัฒนา อย่าง
ต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ 
           -ข้อเสนอแนะ ที่จะเอาไปปรับปรุงพัฒนา  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
          ประการที่ 1 ด้าน โครงการพ้ืนฐาน ควรมีการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง
ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องและมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
    ประการที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวให้มีส่วนสัมพันธ์กับ
งบประมาณด้านอ่ืนๆ  
    ประการที่  3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   
ควรมีพื้นที่สีเขียว ระบบบริหารจัดการขยะ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการสาธารณะ   
   ประการที่ 4 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ควรมีการด าเนินงานให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพและช่วงวัย   
   ประการที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 
ควรมีการจัดงบประมาณให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
    ประการที ่6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี ควรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่วม 
  ข้อเสนอแนะ ที่จะเอาไปปรับปรุงพัฒนา เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ผลการประเมิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ออกมาซ้ าๆ 8 ปีก็
คล้ายๆเดิม เอามาเพ่ือให้ แก้ไข เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ไม่ใช่ 
น ามารายงานเพ่ือให้สภาเทศบาลไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น ทราบ
ตามระเบียบเท่านั้น เพ่ือน ามาพัฒนา น าจุดด้อย ไปปรับพัฒนาและน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ต้องขอขอบคุณอาจารย์พรเลิศฯนะครับ ที่ให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเป็น
แนวทางในการปฏิบัติที่ดีนะครับ มีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามในส่วนตรงนี้บ้างไหมครับ 
ถ้าไม่มีผมก็ขอผ่านเลยนะครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีมติรับทราบ เรื่องเสนอรายงานการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองวิชาการและแผนงาน) 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติรับทราบ เรื่องเสนอรายงานการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองวิชาการและแผนงาน) 

  ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องญัตติขอความเห็นชอบก าหนดระเบียบว่าด้วย
การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลนคร                  
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สุราษฎร์ธานี (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนคร
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

             หลักการ 

 ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
เสนอแนะให้ขอความร่วมมือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาด าเนินการ
ตามความเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น สะท้อน
ปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส านึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง และมีความตื่นตัวใน
การรักชาติบ้านเมือง ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในส่วน
ที่เก่ียวกับประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และ
การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม พันธกิจที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นตามเจตนารมณ์ที่ให้มีการ
จัดการปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    
อันจะน าไปสู่การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และจังหวัดได้ขอให้สภาท้องถิ่น
ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาของ
สภาท้องถิ่น 

    เหตุผล 

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 117 วรรคสี่ ประธานสภา
ท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาของสภาท้องถิ่น 
ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ
ปรึกษา ของสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติตามนัย   
ข้อ 117 วรรคสี่  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
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สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ยังมสีมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุมนะครับ ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ                
จ านวน ๑๖ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
เห็นชอบก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ส านักปลัดเทศบาล) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบก าหนดระเบียบว่าด้วยการ
ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
(ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑๖ เสียง  งดออกเสียง                     
จ านวน ๑ เสียง   

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบก าหนดระเบียบว่าด้วยการ
ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
(ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง                     
จ านวน ๑ เสียง   

  ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องญัตติอนุมัติใช้เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี ) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงานที่
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ (ศูนย์ตาปี ) (ส านักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี   
ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้ “เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนคร                       
สุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี)”เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
   ขออนุมัติใช้ “เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
(ศูนย์ตาปี)” เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นเงิน 10,000  บาท     
ครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นเงิน 66,350 บาท และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน  
8,300 บาท รวมเป็นเงิน 84,650 บาท (แปดหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
ตามรายการ ดังนี้ 
  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี้ 
 1. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่ต้องสัมผัส จ านวน 1 เครื่องๆละ 10,000 บาท                
เป็นเงิน 10,000 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) ส าหรับใช้วัดอุณหภูมิผู้มารับบริการ (งานศูนย์บริการฯ) 
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  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เป็นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยไม่ต้องสัมผัส 
 - มีจอแสดงผลแบบดิจิตอล 
 - แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิเกินค่าที่ก าหนดด้วยเสียงและไฟ LED 
 - เคลื่อนย้ายสะดวก 
 - แสดงหน่วยอุณหภูมิได้ทั้งองศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮต์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
  1. โต๊ะอเนกประสงค์มีปลั๊ก จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
2,500 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภุัณฑ์) ส าหรับใช้ห้องเจาะเลือด (งานศูนย์บริการฯ) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - โครงท าจากเหล็กหนาไม่ต่ ากว่า 1 มม. 
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 110 x 40 x 65 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง) 
  - แผ่นท็อป ท าจากวัสดุท าความสะอาดง่าย 
 2. ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกเตี้ย จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 3,450 บาท เป็น
เงิน 3,450 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ส าหรับใช้เก็บเอกสาร (งานทันตกรรม) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 40 x 85 ซม. (ยาว x ลึก x สูง) 
  - ท าจากเหล็กแผ่น ปั๊มขึ้นรูป 
  - มีแผ่นรองชั้นในตู้ ไม่น้อยกว่า 2 แผ่น พร้อมตะขอ 
  - บานประตู เป็นมือจับพร้อมกุญแจ ทนทานแข็งแรง 
  3. ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบเตี้ย จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 3,300  บาท เป็นเงิน 
3,300 บาท (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  ส าหรับใช้เก็บเอกสาร (งานทันตกรรม) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 85 ซม. (ยาว x ลึก x สูง) 
  - ท าจากเหล็กแผ่นหนา ปั๊มขึ้นรูป 
  - มีแผ่นรองชั้นในตู้ ไม่น้อยกว่า 2 แผ่น พร้อมตะขอ 
  - บานประตู เป็นมือจับพร้อมกุญแจ ทนทานแข็งแรง  
  4. ตู้ เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,800 บาท                    
เป็นเงิน  5,800 บาท  (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)  ส าหรับใช้ในคลินิกแพทย์แผนไทย (งานสนับสนุนบริการทาง
การแพทย์) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 40 x 180 ซม. 
(กว้าง x ลึก x สูง) 
  - มีแผ่นรองชั้นในตู้ ไม่น้อยกว่า 3 แผ่น สามารถปรับระดับได้ 
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  5. ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกบน ล่างบานเลื่อนทึบ จ านวน 1 ตู้ ๆ                   
ละ  11,400  บาท เป็นเงิน 11,400 บาท (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่ปรากฏ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ส าหรับใช้เก็บยาสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผน
ไทย (งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - ตู้บานเลื่ อนกระจกบนซ้อนตู้บานเลื่ อนทึบ  ขนาดไม่น้อยกว่ า         
175 x 40 x 170 ซม. (กว้างxลึกx สูง) 
  - มีแผ่นรองชั้นในตู้ไม่น้อยกว่า 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ 
  6. ชุดโต๊ะเข้ามุม จ านวน  1  ชุด ๆ ละ 9,800  บาท  เป็นเงิน  9,800 บาท  
(ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ส าหรับ
บริการผู้ปุวยในคลินิกแพทย์ แผนไทย (งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์)    
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว มีลิ้นชัก 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x 
75 ซม. (กว้างxลึกxสูง)   
  - โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน  2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 ซม. 
(กว้างxลึกxสูง)   
  - โต๊ะต่อมุม จ านวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 65x65x75 ซม. (กว้างxลึก
xสูง)   
 7. เก้าอ้ีไม้สี่เหลี่ยม จ านวน  4  ตัวๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน  1,600บาท  
(ราคา ในท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ส าหรับ
บริการผู้ปุวย ในคลินิกแพทย์ แผนไทย (งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - โครงขาและท่ีนั่งท าจากไม้  
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 30x30x40 ซม. (กว้างxยาวxสูง) 
  8. ชั้นวางของอเนกประสงค์ 3 ชั้น จ านวน 2 ตัวๆ ละ 2,500 บาท   
เป็นเงิน 5,000 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) ส าหรับใช้งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์และงาน
ศูนย์บริการฯ  (งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์และงานศูนย์  บริการฯ) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - ชั้นไม้อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
  - ท าจากไม้ เคลือบด้วยแล็กเกอร์ 
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 75x40x85 ซม. (กว้างxยาวxสูง) 
  9. ชั้นเหล็กวางยา 7 ชั้น จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 8,500 บาท  เป็นเงิน 
17,000 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ส าหรับใช้ในคลังยา (งานเภสัชกรรม) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 100 x 200 ซม. (ลึก x กว้าง x สูง) 
  - มีชั้นวาง จ านวน 7 ชั้น 
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 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

  - โครงเสาท าจากเหล็ก  
 10. รถเข็นอเนกประสงค์  จ านวน 1 คัน ๆ ละ 3,000  บาท เป็นเงิน 
3,000 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  ส าหรับใช้ในห้องยา  (งานเภสัชกรรม) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 90 x 80 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง) 
  - วัสดุตัวรถเป็นโลหะ 
  - ปูพื้นด้วยแผ่นยางกันลื่น  
 - มีล้อ จ านวน 4 ล้อ  
  - รับน้ าหนักไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัม  
  11. เก้าอ้ีพลาสติก มีพนักพิง จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 
1,500 บาท (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  ส าหรับใช้แผนกผู้ปุวยนอก (งานศูนย์บริการฯ) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - เก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง ไม่มีที่ท้าวแขน 
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 35 x 80 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) 
  - เนื้อพลาสติก แข็งแรง ไม่กรอบแตกและบิดงอ 
 12. เก้าอ้ีกลมปรับระดับได้ จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 2,000  บาท เป็นเงิน 
2,000 บาท (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
ส าหรับใช้ แผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน (งานศูนย์บริการฯ) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - เก้าอ้ีกลม ขาล้อ มีโช๊คปรับระดับได้ 
  - ที่นั่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 35 ซม. และหนาไม่น้อยกว่า 
8 ซม.  
  - เบาะหุ้มด้วยหนังเทียม PVC บุด้วยฟองน้ าอัดแน่น  
  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
  1. เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 2,500 บาท       
เป็นเงิน 2,500 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) ส าหรับใช้งานผู้ปุวยนอก 
(งานศูนย์บริการฯ) 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
  - สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
  2. เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท            
เป็นเงิน 5,800 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2563) ส าหรับ ใช้ห้อง
กายภาพบ าบัด (งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 



๑๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

  - มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
  - สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

เหตุผล 
  ด้วยงานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (ศูนย์ตาปี) ได้เปิดให้บริการด้าน
สาธารณสุขแก่ประชาชาชนในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง ตามนโยบายนครสุขภาพ 
ครอบคลุมแบบองค์รวม ทั้งรวมรักษาพยาบาลเบื้องต้น , คลินิก โรคเรื้อรัง, การ
ส่งเสริมสุขภาพ, การฟ้ืนฟูสภาพ, บริการด้านทันตกรรม และมีการเปิดให้บริการ
เพ่ิมในด้านกายภาพบ าบัด และงานแผนไทย ตลอดจนการบริการเชิงรุกในชุมชน 
การจัดการบริการได้น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพ่ือสิทธิประโยชน์ของผู้มารับบริการ รวมถึง
การได้รับบริการด้านสาธารณสุข ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว                
จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ตาปี) เพ่ือ
ให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และต่อทางราชการสูงสุด โดยขออนุมัติเบิกจ่ายจาก “เงินบ ารุงศูนย์บริการ
สาธารณสุข  เทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี  (ศูนย์ตาปี ) ” ซึ่ งมี เ งิ นคง เหลือ                 
ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน  2563  จ านวนเงิน 14,266,297.51 บาท (สิบสี่ล้าน
สองแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) โดยใช้จ่าย
งบประมาณ 84,650 บาท (แปดหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลฯ เพ่ือขออนุมัติใช้เงิน
บ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี) ในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 1 รายการ ครุภัณฑ์ส านักงาน  
จ านวน  12  ร ายการ  และครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์  จ านวน  2  รายการ                      
รวมเป็นเงิน 84,650 บาท (แปดหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับที่  2)                        
พ.ศ.2561 ข้อ 6 ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ระเบียบวาระท่ี ๖ ยังมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะซักถามอีกไหมครับ 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภา
เทศบาลฯ จ านวน ๑๖ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯ
อนุมัติใช้เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี ) 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ปฏิบัติงานที่  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ (ศูนย์ตาปี ) 
จ านวนเงิน ๘๔,๖๕๐ บาท (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กรุณายกมือ
ครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติใช้เงินบ ารุงศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี ) เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์



๑๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ปฏิบัติงานที่  
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ (ศูนย์ตาปี ) จ านวนเงิน ๘๔ ,๖๕๐บาท                   
(ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑๖ เสียง                  
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง   

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติใช้เงินบ ารุงศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี ) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ปฏิบัติงานที่  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ (ศูนย์ตาปี) จ านวนเงิน 
๘๔,๖๕๐บาท (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยคะแนนเสียง 
จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง   

  ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องญัตติอนุมัติใช้เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สวนหลวง ร.9  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ สวนหลวง ร.9  (ส านักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นายเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี     
ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้ “เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี      
สวนหลวง ร.9” เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

   ขออนุมัติใช้ “เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
สวนหลวง ร.9” เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นเงิน 59,590 บาท ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เป็นเงิน 99,900 บาท และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เป็นเงิน 79,000 บาท รวมเป็นเงิน 238,490 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันสี่
ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 
  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
  1. เก้าอ้ีส านักงาน ปรับระดับได้  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 2,650 บาท                
เป็นเงิน 7,950 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ จ านวน 2 ตัว และส าหรับใช้ใน
งานเภสัชกรรม จ านวน 1 ตัว  
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - โครงขา ท าด้วยโลหะ มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว 
          - ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 60 x 90 ซม. (กว้างxลึกxสูง) 



๑๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 - ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ าวิทยาศาสตร์ตัดแต่งขึ้นรูป หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม 
         2. เก้าอ้ีกลมสแตนเลสมีล้อ  จ านวน  2  ตัวๆ ละ 2,550 บาท เป็นเงิน 
5,100 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีที่นัง่แบบกลม ผลิตจากวัสดุสแตนเลส  
 - มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว 
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 50  ซม.  (กว้าง x สูง) 
 3. เก้าอ้ีพับ จ านวน  6  ตัวๆ ละ 890 บาท เป็นเงิน  5,340  บาท 
(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ส าหรับใช้
ในงานศูนย์บริการฯ 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - โครงเก้าอ้ีท าด้วยเหล็ก มีพนักพิง 
 - ขนาดไม่น้อยกว่า  50 x 40 x 80 ซม.  (กว้างxลึกxสูง) 
 - พับเก็บได้สะดวก 
  4 .  เ ก้ า อ้ี แ ถ ว พั ก ค อ ย  จ า น ว น 8 ชุ ด  ๆ  ล ะ  2 , 4 5 0 บ า ท                        
เป็นเงิน  19,600  บาท  (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เก้าอ้ีแถวจ านวน 3 ที่นั่ง 
 - โครงขาผลิตจากเหล็ก พร้อมคานขวางแนวยาวพ่นสีด า  
 - ขนาดไม่น้อยกว่า  150 x 50 x 70 ซม. (กว้างxลึกxสูง) 
  5. โต๊ะท างาน จ านวน  2  โต๊ะๆ ละ 4,200 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท  
(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ส าหรับใช้
ในงานศูนย์บริการฯ 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - ตัวโต๊ะท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ปั๊มขึ้นรูป 
 - ขนาดไม่น้อยกว่า  100 x 65 x 75 ซม. (กว้างxลึกxสูง) 
 - โต๊ะท างานมี 4 ลิ้นชัก 
  6. โต๊ะพับ จ านวน  6  โต๊ะๆ ละ 1,650 บาท เป็นเงิน 9,900 บาท 
(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ส าหรับใช้
ในงานศูนย์บริการฯ 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - หน้าโต๊ะปิดด้วยโฟเมก้า หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.  
 - ขาโต๊ะผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยม สามารถพับเก็บได้ 
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 70 ซม. (กว้างxยาวxสูง) 
  7. โต๊ะคอมพิวเตอร์   จ านวน  2  โต๊ะ ๆ ละ 1,650 บาท เป็นเงิน  
3,300  บาท  (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
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ครุภัณฑ์)  ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ  
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 80 x 70  ซม.(กว้างxยาวxสูง) 
 - หน้าโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.  
 - มีชั้นวางคีย์บอร์ดสามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ โดยสะดวก  
- มีช่องร้อยสายไฟและสายสัญญาณต่าง ๆ ใช้สะดวก มีที่วาง cpu 
  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ดังนี้ 
  1. เครื่องชั่งน้ าหนักเด็กทารกดิจิตอล จ านวน  1 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท 
เป็นเงิน 9,500 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - ใช้ส าหรับชั่งน้ าหนักเด็กระยะแรกเกิดและเด็กเล็ก 
 - จอแสดงผลแบบดิจิตอล LCD  
 - รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม 
 - ถาดชั่งน้ าหนักเด็กนอนมีขนาดไม่น้อยกว่า  260 x 550  มม. (กว้างxยาว) 
 2. เครื่องชั่งน้ าหนักดิจิตอล  จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ 1,450 บาท                 
เป็นเงิน 2,900  บาท  (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)  ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - ใช้ส าหรับชั่งน้ าหนักร่างกาย 
 - จอแสดงผลแบบดิจิตอล LCD 
 - รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม 
 - สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
  3. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท                 
เป็นเงิน 30,000 บาท  (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)  ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - เป็นเครื่องส าหรับฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์  และสามารถวัดอัตราการ
เต้นหัวใจได้ 
 - ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 2,200 mAh  สามารถใช้งานได้ไม่
น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
 - ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า  140 x 280 x 200 มม. (กว้าง x ยาว x สูง) 
 - สามารถปรับความดังของเสียงสัญญาณการเต้นของหัวใจได้ 
  4.  เครื่ องวั ด อุณหภูมิ แบบไม่ต้ องสัมผั ส  จ านวน 1 เครื่ องๆละ                 
10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท  (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เป็นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยไม่ต้องสัมผัส 
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 - มีจอแสดงผลแบบดิจิตอล 
 - แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิเกินค่าที่ก าหนดด้วยเสียงและไฟ LED 
 - เคลื่อนย้ายสะดวก 
 - แสดงหน่วยอุณหภูมิได้ทั้งองศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮต์ 
  5. ชุดช่วยหายใจมือบีบส าหรับเด็กโต (Ambu Bag Child)จ านวน        
1 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - เป็นเครื่องมือช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรับเด็กพร้อมอุปกรณ์ครบ    
ใช้ในการช่วยการฟ้ืนคืนชีพ 
 - สามารถน ากลับมาใช้ใหม่โดยการท าความสะอาด และนึ่งอบฆ่าเชื้อ 
(Autoclave) ได ้
 - เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ หรือได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทาง
การแพทย ์
  6. รถเข็นฉุกเฉินแบบไฟเบอร์ จ านวน 1คัน ๆ ละ 45,000บาท        
เป็นเงิน  45,000  บาท  (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)  ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 -  รถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉิน ใช้ส าหรับใส่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานช่วยชีวิต
ผู้ปุวยหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 -  โครงเสารถเข็นท าจากวัสดุอลูมิเนียม  แผ่นพ้ืนด้านบนรถเข็นท าจากสแตนเลส 
 -  ด้านบนมีพื้นที่ใช้สอย พร้อมราวกันตกท าจากสแตนเลส 3 ด้าน 
 -  มีเสาน้ าเกลือปรับระดับ สูง – ต่ าได้ แบบ 4 ตะขอ และมีแท่นวาง 
Monitor พร้อมตัวล๊อก 
 -  มีถาดหรือช่องหรือชั้นส าหรับใส่อุปกรณ์ 
 -  มีที่ใส่ของมีคมหลังใช้งานและถังขยะอย่างน้อย 1 ถัง 
 -  ด้านหลังตัวรถเข็นมีที่ใส่ถังออกซิเจนพร้อมสายรัด และแผ่น CPR 
board มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 x ยาว 50 x หนา 2 ซม. 
  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
 1. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จ านวน 2 เครื่องๆ 
ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  
ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 -  มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม 
 -  มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column) 
 -  มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่
น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที 
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 -  มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 
360x360 DPI 
 -  มีหน่วยความจ าแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
  -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
  2. เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) จ านวน 1 เครื่อง  ๆ            
ละ  13,000  บาท เป็นเงิน 13,000 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) 
 ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 -  มีระบบการพิมพ์แบบ Direct Thermal และ Thermal Transfer 
 -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต่ ากว่า 203 DPI หรือดีกว่า 
 -  มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 127 มิลลิเมตรต่อวินาที (mm/s) 
 -  ใช้ส าหรับกระดาษขนาดหน้ากว้าง ไม่น้อยกว่า 101 มิลลิเมตร (mm) 
 -  มีหน่วยความจ า ไม่น้อยกว่า 8 MB  
  -  รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด 1D รูปแบบต่างๆ เช่น Code 128, Code 
39, Code 93 และ EAN-13 ได้เป็นอย่างน้อย 
 -  รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด 2D รูปแบบต่างๆ เช่น QR Code, 
Datamatrix code, MaxiCode และ PDF417, ได้เป็นอย่างน้อย 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 1.1 หรือดีกว่า ได้ 
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  
ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
 -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
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 -  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
 -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 -  มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 -  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 

เหตุผล 
  ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข สวนหลวง ร.9  ได้ให้บริการประชาชนด้าน
สาธารณสุขต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การปูองกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ  
เพ่ือให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ            
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอ 
และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าศูนย์บริการสาธารณสุข 
สวนหลวง ร.9 เพ่ือให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและต่อทางราชการสูงสุด โดยขออนุมัติเบิกจ่ายจาก               
“เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สวนหลวง ร.9”                 
ซึ่งมีเงินคงเหลือ ณ วันที่26 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 15,628,281.01 บาท 
(สิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อย แปดสิบเอ็ดบาทหนึ่งสตางค์) โดยใช้
จ่ายงบประมาณ  238,490 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท
ถ้วน)     
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลฯ เพ่ือขออนุมัติใช้เงิน
บ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สวนหลวง ร.9                  
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 7 รายการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ จ านวน 6 รายการ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 3 รายการ  รวม
เป็นเงิน 238,490 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุขขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2561 ข้อ 6 ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ระเบียบวาระท่ี ๗ ผู้บริหารก็ได้อ่านรายละเอียดให้ทราบแล้ว รายละเอียด
อยู่ในมือเพ่ือนสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว มีท่านใดสงสัยที่จะซักถามก็ขอเชิญได้นะ
ครับ ขอเชิญครับคุณทิวาฯครับ 

นายทิวา กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรี ยนท่ านประธานสภา เทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี ที่ เคารพครับ                            
กระผมนายทิวา กุฎอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมดู
รายละเอียดของ  โต๊ะครับ  มีกว้าง มีลึก มีสูง ผมไม่แน่ว่าถ้ากว้างคูณยาวคูณสูงมัน
จะเหมือนกันหรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ 
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 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาฯก็ได้ถามถึงขนาดของโต๊ะว่ามีความกว้าง ความสูง 
ความลึก ของโต๊ะ ขอเชิญผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท า
ความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกด้วยครับ ขอเชิญครับ 

นางกิติมา เพียรเจริญศักดิ์ 
รก.ผอ.ส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เคารพ และท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ ดิฉันนางกิติมา เพียรเจริญศักดิ์ รักษาการผู้อ านวยการ
ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของคุณลักษณะของโต๊ะนะคะ เราจะ
ดูรูปแบบมาจากแคตตาล็อกคะ จะเขียนว่ากว้างคูณลึกคูณสูง เพราะว่าเคยซื้อไป
รอบหนึ่งแล้วคะ เขาใช้ค านี้ แล้วก็ซ้ืออันนี้ได้ 

นายทิวา กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายทิวา กุฎอินทร์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ค าว่าลึกมันคือส่วนสูงหรือไม่ โต๊ะคูณ
กว้างคูณยาวคูณสูง ความสูงเท่าไหร่ สมมุติว่าความสูง ๘๐ เซนติเมตร กว้าง ๖๐ 
เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร แต่ส่วนลึกมันเป็นส่วนสูงหรือไม่ครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ยังสงสัยอยู่ว่าความลึกมันเป็นส่วนสูงหรือไม่ ขอเชิญ
ท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกสภาฯนะครับ ธรรมดาโต๊ะมีกว้างคูณยาวคูณสูง    
แต่เพ่ือนยังสงสัยอยู่นะครับ ขอเชิญครับ 

นายทิวา กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรี ยนท่ านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายทิ วา กุฎอินทร์            
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ เรียนว่าแบบนี้ครับที่ผมติง ผมไม่ได้จะมี
อะไรมากมาย ผมกลัวว่าเวลาจัดซื้อแล้วจะจัดซื้อไม่ได้ พอซื้อไม่ได้มาเปลี่ยนแปลง
ใหม่อีก ใช่ไหมครับ ถ้าเราท าให้ถูก หรือตามสเปคเขาให้มาแบบนั้นก็ไม่เป็นไรผมก็
ผ่านให้อยู่แล้ว แต่ผมไม่เข้าใจว่าลึก สมมุติครับว่า ท่านประธานสภาฯไปเจาะบ่อลึก 
๑๐๐ เมตร แล้วโต๊ะความลึกมันอยู่ส่วนไหนกับความสูงมันเหมือนกันไหมครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 คือแบบนี้ครับขนาดของโต๊ะครับ มีความกว้าง ความยาว ความสูง และ
ขนาด ความกว้างของลิ้นชักหรือความกว้างของประตูมีขนาดอยู่นะครับ แต่เรา
อาจจะใช้การสื่อสารผิดพลาด ว่าความลึกในแคตตาล็อกที่ เขาให้มาเราอาจจะมา
สื่อสารกันผิดพลาด เพราะว่าบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าเขียนตรงส่วนนั้นหมายความว่า
อย่างไร ก็ท าความเข้าใจปรึกษากันนะครับ 

นางกิติมา เพียรเจริญศักดิ์ 
รก.ผอ.ส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เคารพ และท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ ดิฉันนางกิติมา เพียรเจริญศักดิ์ รักษาการผู้อ านวยการ
ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนว่าของสาธารณสุขฯ ในส่วนตรงนี้ซื้อ
ได้นะคะเพราะเราเคยท าสเปคอันนี้ขึ้นมาแล้วเราซื้อได้คะ อันนี้อีกศูนย์นึงที่ใช้
เหมือนกับศูนย์ ๑ คะ เพราะว่าบางทีคุณลักษณะที่เราขอมาจากบริษัทห้างร้านทั้ง 
๓ แห่งมันจะเขียนเป็นความลึก บางส่วนมันจะมีความลึกของโต๊ะคะ ที่มันมีลิ้นชัก
อะไรแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นลึก 
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นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 คุณทิวาว่าอย่างไรครับ เขาได้ชี้แจงแล้วนะครับ ก็คงจะเข้าใจนะครับ 

นายทิวา กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายทิวา กุฎอินทร์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ซื้อได้ก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ติดใจ แต่ว่า
พอผ่านสภาไปแล้ว เวลาจะจัดซื้อครับ ซื้อไม่ได้อะไรแบบนี้ก็ต้องมาแก้กันใหม่ใช่
ไหมครับ แต่ถ้าจัดซื้อได้ก็โอเคครับ ขอบคุณมากครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ระเบียบวาระท่ี ๗ ยังมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะซักถามอีกไหมครับ 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภา
เทศบาลฯ จ านวน ๑๗ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใดอนุมัติใช้เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สวนหลวง 
ร.9  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ สวนหลวง ร.9  
(ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติใช้เงินบ ารุงศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สวนหลวง ร.9 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานที่
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯสวนหลวง ร.9 จ านวนเงิน ๒๓๘,๔๙๐ บาท 
(ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑7 เสียง งดออก
เสียง จ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติใช้เงินบ ารุงศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สวนหลวง ร.9 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    
เพื่อใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯสวนหลวง ร.9 จ านวนเงิน 
๒๓๘,๔๙๐ บาท (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยคะแนนเสียง 
จ านวน ๑7 เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องญัตติอนุมัติใช้เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฝั่งบางใบไม้ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์งานบ้าน งาน
ครัว  เพื่อใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ ฝั่งบางใบไม้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  
ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้ “เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ฝั่งบางใบไม้”เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์
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 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

   ขออนุมัติใช้ “เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
ฝั่งบางใบไม้” เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นเงิน 40,000 
บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 35,000 บาท ครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นเงิน 
28,100 บาท และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป็นเงิน 9,000 บาท รวมเป็นเงิน  
112,100 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 
 ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ดังนี้ 
 1. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000 
บาท เป็นเงิน 30,000 บาท  (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)  ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - เป็นเครื่องส าหรับฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์  และสามารถวัดอัตรา
การเต้นหัวใจได้ 
   - ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 2,200 mAh  สามารถใช้งานได้ไม่
น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
   - ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า  140 x 280 x 200 มม. (กว้าง x ยาว x สูง) 
  - สามารถปรับความดังของเสียงสัญญาณการเต้นของหัวใจได้ 

2. เครื่ องวั ด อุณหภูมิแบบไม่ต้ องสัมผั ส  จ านวน 1 เครื่ องๆละ                   
10,00บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - เป็นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยไม่ต้องสัมผัส 
  - มีจอแสดงผลแบบดิจิตอล 
  - แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิเกินค่าที่ก าหนดด้วยเสียงและไฟ LED 
  - เคลื่อนย้ายสะดวก 
   - แสดงหน่วยอุณหภูมิได้ทั้งองศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮต์ 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่องๆ 
ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563)  ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ 
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
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(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า               
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย 
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
 2. เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 13,000 บาท  เป็นเงิน 13,000 บาท (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563) ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ 
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีระบบการพิมพ์แบบ Direct Thermal และ Thermal Transfer 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต่ ากว่า 203 DPI หรือดีกว่า 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 127 มิลลิเมตรต่อวินาที (mm/s) 
 - ใช้ส าหรับกระดาษขนาดหน้ากว้าง ไม่น้อยกว่า 101 มิลลิเมตร (mm) 
 - มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 8 MB 
 - รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด 1D รูปแบบต่างๆ เช่น Code 128, Code 
39, Code 93, และEAN-13 ได้เป็นอย่างน้อย 
 - รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด 2D รูปแบบต่างๆ เช่น QR code, Datamatrix 
code, Maxi Code และ PDF417, ได้เป็นอย่างน้อย 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 1.1 หรือดีกว่า ได้ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ดังนี้ 
1. ตู้ เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 
11,600 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
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ครุภัณฑ์) ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ 
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 40 x 180 ซม. 
(กว้าง x ลึก x สูง) 
  - มีแผ่นรองชั้นในตู้ ไม่น้อยกว่า 3 แผ่น สามารถปรับระดับได้ 
  2. ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกเตี้ย จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,450 บาท เป็น
เงิน 6,900 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ 
        คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 40 x 85 ซม. (ยาว x ลึก x สูง) 
  - ท าจากเหล็กแผ่น ปั๊มขึ้นรูป 
  - มีแผ่นรองชั้นในตู้ ไม่น้อยกว่า 2 แผ่น พร้อมตะขอ 
  - บานประตู เป็นมือจับพร้อมกุญแจ ทนทานแข็งแรง 
  3. ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบเตี้ย จ านวน  2 ตู้ ๆ ละ 3,300 บาท  เป็นเงิน 
6,600 บาท (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ 
        คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 85 ซม. (ยาว x ลึก x สูง) 
  - ท าจากเหล็กแผ่นหนา ปั๊มขึ้นรูป 
  - มีแผ่นรองชั้นในตู้ ไม่น้อยกว่า 2 แผ่น พร้อมตะขอ 
  - บานประตู เป็นมือจับพร้อมกุญแจ ทนทานแข็งแรง  
  4. โต๊ะอเนกประสงค์โครงเหล็ก จ านวน  1 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท              
เป็นเงิน 3,000 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) ส าหรับใช้ในงานศูนย์บริการฯ 
      คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - ขนาดไม่น้อยกว่า  80 x 40 x 110 ซม. (ยาว x กว้าง x สูง)                          
 - โครงท าจากเหล็ก 
 - หน้าท๊อปไม้ปาติเก้ิล 
 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ดังนี้ 
 1. ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต  จ านวน  1 ตู้ ๆ ละ 9,000 บาท  เป็นเงิน 
9,000 บาท(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562)  ส าหรับใช้ใน
งานศูนย์บริการฯ 
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 -  ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า 
 -  เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

เหตุผล 
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  ศูนย์บริการสาธารณสุข ฝั่ งบางใบไม้  ได้ ให้บริการประชาชนด้าน
สาธารณสุขต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การปูองกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ  
และฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ เ ครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้เพียงพอ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ฝั่งบางใบไม้ จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อทางราชการสูงสุด โดยขอ
อนุมัติเบิกจ่ายจาก “เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
ฝั่งบางใบไม้” ซึ่ งมีเงินคงเหลือ ณ วันที่  26 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 
10,205,576.61 บาท (สิบล้านสองแสนห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบเอ็ด
สตางค์) โดยใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 112,100 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสอง
พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลฯ  เพ่ือขออนุมัติใช้เงิน
บ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฝั่งบางใบไม้  ในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 2 รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
จ านวน 2 รายการ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน  112,100 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสอง
พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ ารุง
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ.2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ 6 ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ระเบียบวาระท่ี ๘ ยังมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะซักถามอีกไหมครับ 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภา
เทศบาลฯ จ านวน ๑๗ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯ
อนุมัติใช้เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฝั่งบางใบไม้ 
เ พ่ื อจั ดซื้ อครุ ภัณฑ์ วิ ทยาศาสตร์ หรื อกา รแพทย์ ครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์                    
ครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว เพ่ือใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการ 
ส า ธ า ร ณ สุ ข เ ท ศ บ า ล ฯ  ฝั่ ง บ า ง ใ บ ไ ม้  จ า น ว น เ งิ น  ๑ ๑ ๒ ,๑ ๐ ๐  บ า ท                          
(ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติใช้เงินบ ารุงศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฝั่งบางใบไม้ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์ งานบ้าน 
งานครัว  เพ่ือใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลฯ ฝั่งบางใบไม้ 
จ านวน เ งิ น  ๑๑๒ ,๑๐๐บาท (ส านั กการสาธารณสุ ขและสิ่ ง แวดล้ อม )                         
ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติใช้เงินบ ารุงศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฝั่งบางใบไม้ เพื่อจัดซื้ อครุภัณฑ์
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วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ส านักงาน                   
และครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว เพื่อใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการ สาธารณสุข
เทศบาลฯ ฝั่งบางใบไม้ จ านวนเงิน ๑๑๒,๑๐๐ บาท (ส านักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องญัตติอนุมัติใช้เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บึงขุนทะเล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว    
และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ                
บึงขุนทะเล (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี   
ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้ “เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี    
บึงขุนทะเล”เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

   ขออนุมัติใช้ “เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
บึงขุนทะเล”เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 189,800 บาท ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นเงิน 86,000 บาท ครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นเงิน 
128,700 บาท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป็นเงิน 32,300บาท และครุภัณฑ์
ไฟฟูาและวิทยุ เป็นเงิน 13,500 บาท รวมเป็นเงิน 450,300 บาท (สี่แสนห้า
หมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 
  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่  1 จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
130,000 บาท เป็นเงิน 130,000 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) 
ส าหรับห้องบัตร  (งานศูนย์บริการฯ) 
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า 
ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 
   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 
11 MB 
   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
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น้อยกว่า 16 GB 
    - สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0,1,5 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็ว
รอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
   - มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (internal) หรือภายนอก 
(External) จ านวน  1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
  - มีPower SupplyแบบRedundant หรือHot Swap จ านวน 2 หน่วย 
  2 . เ ค รื่ อ ง ส า ร อ ง ไฟ ฟู า  ขน าด  3  kVAจ า น วน  1  เ ค รื่ อ ง ๆ  ล ะ                
32,000 บาท  เป็นเงิน 32,000 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) ส าหรับ
ห้องบัตร  (งานศูนย์บริการฯ) 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    - มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า  3  kVA  (2,100  Watts) 
   - มีช่วงแรงดันไฟฟูา Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25% 195 – 245 
  - มีช่วงแรงดันไฟฟูา Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5% 215 – 225 
  - สามารถส ารองไฟฟูาที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที 
  3 .  เ ครื่ อ งส า รอ ง ไฟ ฟู า  ขนาด  1Kvaจ านวน  1  เ ครื่ อ ง  ๆ  ล ะ                      
5,800 บาท  เป็นเงิน 5,800 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  ส าหรับห้อง
ตรวจตา  ใช้กับเครื่องตรวจตา  (งานศูนย์บริการฯ) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า  1  kVA  (600  Watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
  4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ  22,000  บาท เป็นเงิน 22,000  บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) 
ส าหรับงานคีย์ข้อมูล (งานศูนย์บริการฯ) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
   1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.3GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
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  2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย 
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g. n. ac) และ 
Bluetooth 
  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ดังนี้ 
  1. เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน  จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 70,000 
บาท เป็นเงิน 70,000 บาท (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562) 
ส าหรับจุดคัดกรอง (งานศูนย์บริการฯ) 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   - เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขนโดยใช้ Cuff 
แบบวงกลม 
   - เป็นการวัดแบบ Oscillometric 
   - สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา 
   - มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้ 
   - สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 30 – 280 มิลลิเมตรปรอท 
(mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วงระหว่าง 40 – 180 ครั้ง           
ต่อนาท ี
  2. หูฟังผู้ใหญ่  จ านวน 1 อัน ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท  
(ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ส าหรับใช้
ในห้องตรวจโรค (งานศูนย์บริการฯ) 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    - มีความไว (Sensitivity) ต่อการรับฟังเสียง 
    - หูฟังสามารถปรับฟังได้ 2 ด้าน ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
    - สามารถฟังเสียงได้ 2 ด้าน    
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  3. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่ต้องสัมผัส จ านวน 1 เครื่องๆละ 10,000 
บาท เป็นเงิน 10,000 บาท  (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)  ส าหรับใช้ที่จุด  คัดกรอง (งานศูนย์บริการฯ) 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เป็นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยไม่ต้องสัมผัส 
 - มีจอแสดงผลแบบดิจิตอล 
 - แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิเกินค่าที่ก าหนดด้วยเสียงและไฟ LED 
 - เคลื่อนย้ายสะดวก 
 - แสดงหน่วยอุณหภูมิได้ทั้งองศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮต์ 
  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ดังนี้ 
   1. ตู้เอกสารรางเลื่อน จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ  65,900 บาท เป็นเงิน  
65,900  บาท (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ส าหรับห้องบัตร (งานศูนย์บริการฯ) 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    - ตู้ ร า ง เ ลื่ อ น ป ร ะ ห ยั ด พ้ื น ที่ แ บ บ  4  ตู้  ข น า ด ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
900x1,900x1,900 มม. (กว้างxยาวxสูง)   (รวมความสูงราง) 
  - การประกอบเป็นระบบ Knock Down เพ่ือสะดวกในการเคลื่อนย้าย
และถอดประกอบ 
  - ประกอบด้วย  ตู้เดี่ยวตาย–ขนาดไม่น้อยกว่า 320x900x1,800 มม. 
(กว้างxยาวxสูง) (ไม่รวมความสูงฐาน) 1 ตู้ ตู้คู่ เคลื่อนที่–ขนาดไม่น้อยกว่า 
900x640x1,800 มม. (กว้างxยาวxสูง) (ไม่รวมความสูงฐาน) 1 ตู้  ตู้เดี่ยว
เคลื่อนที่–ขนาดไม่น้อยกว่า 900x320x1,800 มม. (กว้างxยาวxสูง) (ไม่รวม
ความสูงฐาน) 1 ตู้   
 2. ตู้เก็บเอกสารเหล็กอเนกประสงค์ จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 6,500 บาท เป็น
เงิน 13,000 บาท (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ส าหรับห้องตรวจปฏิบัติการ (งานศูนย์บริการฯ) 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   - ขนาดไม่น้อยกว่า  1,900x900x1,980 มม. (กว้างxยาวxสูง) 
    - ชั้นวางได้ไม่ต่ ากว่า 4 ชั้น    
  3. locker 9 ช่อง จ านวน  2  ตู้ ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน  16,000  
บาท  (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
ส าหรับห้องแผนไทย (งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์) 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   - ขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x180 ซม. (กว้างxยาวxสูง) 
  - ช่องใส่สิ่งของพร้อมบานประตูปิดและกุญแจล็อค จ านวน 9 ช่อง 
   4. locker 12 ช่อง จ านวน  1  ตู้ๆ ละ  12,800  บาท  เป็นเงิน  
12,800  บาท  (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ส าหรับห้องแผนไทย (งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์) 
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   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   - ขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x180 ซม. (กว้างxยาวxสูง) 
  - ช่องใส่สิ่งของพร้อมบานประตูปิดและกุญแจล็อค จ านวน 12 ช่อง 
  5. ตู้เก็บเอกสาร   จ านวน  1  ตู้ ๆ ละ  8,500  บาท  เป็นเงิน  8,500  
บาท  (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
ส าหรับใช้ในห้องแผนไทย (งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์) 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 120x40x175 ซม. (กว้างxยาวxสูง) 
    - ส่วนบนเป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 
120x40x85  ซม.  
(กว้างxยาวxสูง)  
   - ส่วนล่างเป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารพร้อม 6 ลิ้นชักและช่องวางเอกสาร 
ขนาดไม่น้อยกว่า 120x40x85 ซม. (กว้างxยาวxสูง) 
  6.ชั้นเหล็กวางยา จ านวน  1 ชั้น ๆละ  8,500บาท เป็นเงิน  8,500  บาท  
(ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ส าหรับ
ห้องยา (งานเภสัชกรรม) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 50x100x200 ซม. (ลึก x กว้าง x สูง) 
  - มีชั้นวาง จ านวน 7 ชั้น 
  - โครงเสาท าจากเหล็ก 
7. เก้าอ้ีมีพนักพิง จ านวน  1  ตัวๆ ละ  4,000  บาท เป็นเงิน  4,000 บาท  
(ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ส าหรับ
ห้องยา (งานเภสัชกรรม) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - สามารถปรับระดับสูง-ต่ าด้วยระบบโช๊คแก๊ส 
  - โครงสร้างและขาผลิตจากเหล็กกลม 
  - สามารถรับน้ าหนักได้มาก ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ าหุ้มหนังเทียมPVC 
  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ดังนี้ 
  1. เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 7,600บาท                 
เป็นเงิน  7,600  บาท  (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) ส าหรับห้องแผนไทย (งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 30 x 100 ซม. (กว้างxยาวxสูง) 
  - เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็นพลาสติก 2 ก๊อก 
  - ปริมาตรถังเก็บน้ าเย็นในเครื่องไม่ต่ ากว่า 3.5 ลิตร 
  - ปริมาตรถังเก็บน้ าร้อนในเครื่องไม่ต่ ากว่า 2 ลิตร 
  2. ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต จ านวน  1  เครื่องๆ ละ 24,700 บาท  
เป็นเงิน  24,700  บาท (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562) 
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ส าหรับห้องส่งเสริมสุขภาพ  เก็บวัคซีน (งานศูนย์บริการฯ) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า 
  - เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  ดังนี้ 
  1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 1 ,920 x1,080 พิกเซล ขนาด  40 นิ้ ว  จ า นวน  1  เครื่ องๆ                            
ละ 13,500  บาท  เป็นเงิน  13,500  บาท (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน
ธันวาคม 2562) ส าหรับห้องโถงรับบริการคนไข้ (งานศูนย์บริการฯ) 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 
1,920x1,080 พิกเซล 
  - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า 40 นิ้ว 
   - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
  - สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
  - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
  - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
  - มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 

เหตุผล 

  ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขบึงขุนทะเล ได้เปิดให้บริการด้านสาธารณสุข
แก่ประชาชน ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษาพยาบาล  
การฟ้ืนฟูสภาพ คุ้มครองผู้บริโภค กายภาพบ าบัด ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย 
โดยจัดบริการในคลินิกแก่ผู้ปุวยนอกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย การให้บริการอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน ตลอดจนการบริการเชิงรุกในชุมชน การจัดบริการได้ใช้ระบบ
เทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
(สปสช.) การพัฒนาระบบบริการเพ่ือใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงส าหรับข้าราชการ           
ซึ่งการจัดระบบบริการได้มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จ าเป็นต้องมีเครื่องมือ  
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ประจ าศูนย์บริการสาธารณสุขบึงขุนทะเล ประจ าปี 2564 ขึ้น เพ่ือ
ให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อ
ทางราชการสูงสุด โดยขออนุมัติเบิกจ่ายจาก “เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บึงขุนทะเล”ซึ่งมีเงินคงเหลือ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 
2563 จ านวน  24,931,708.13 บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ด
ร้อยแปดบาทสิบสามสตางค์) โดยใช้จ่ายงบประมาณ 450,300 บาท (สี่แสนห้า
หมื่นสามร้อยบาทถ้วน)   
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  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลฯ เพ่ือขออนุมัติใช้เงิน
บ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บึงขุนทะเล ในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
จ านวน 3 รายการ ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  7  รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว จ านวน 2 รายการ และครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 1 รายการ  รวมเป็น
เ งิน450,300  บาท (สี่ แสนห้ าหมื่ นสามร้ อยบาทถ้ วน )  ตามระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
ข้อ 6 ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติใช้เงินบ ารุงศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บึงขุนทะเล เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว 
และครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุเพือ่ใช้ ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯบึง
ขุนทะเล จ านวนเงิน 450,300 บาท (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วย
คะแนนเสียง จ านวน 17 เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติใช้เงินบ ารุงศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บึงขุนทะเล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
งานบ้าน งานครัว และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลฯบึงขุนทะเล จ านวนเงิน 450 ,300 บาท (ส านักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 17 เสียง งดออกเสียง 
จ านวน 1 เสียง  

  ระเบียบวาระที่ ๑๐เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป (กองสวัสดิการสังคม) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  
ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคารส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป กองสวัสดิการสังคม ค่าครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 



๓๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

หลักการ 

 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    จากเดิม 
      ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
      งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
      งบลงทุน 
      หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 
      -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป  ตั้งไว้ 64,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ านวน 2 กล้อง 
รายละเอียดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 
หน้า 89 ล าดับที่ 2       
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
    ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
      งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
      งบลงทุน 
      หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 
      -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป  ตั้งไว้ 64,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ านวน 
2 กล้อง รายละเอียดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 5 หน้า 89 ล าดับที่ 2 

เหตุผล 

 เพ่ือให้การจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ 
เพ่ือน าไปใช้ติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจ าเป็น
จะต้องขออนุมัติจากสภาเทศบาลแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย



๓๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป แก้ไขเป็น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
พิจารณาอนุมัติ ตามนัยข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 ระเบียบวาระที่ 10 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ ขอเชิญ    
คุณจรวยฯ ครับ 

นายจรวย  คงท่าเรือ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายจรวย คงท่าเรือ  
สมาชิกสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 10 ผมขอสอบถามนะครับว่าตอนนี้เราใช้
กล้องจ านวน 2 ตัว ไม่ทราบว่ายังรักษาความปลอดภัยได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้
ทางเทศบาลฯ ก็ยังมียามรักษาความปลอดภัย และเราจะซื้อกล้องตัวนี้จะดีกว่าเดิม
หรือว่าอย่างไรครับเพราะว่าราคา  60,000 กว่าบาท ครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามขอเชิญได้นะครับ จะได้ตอบที่เดียว
เลย ขอเชิญครับ เชิญทางเจ้าหน้าที่ท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกสภาฯครับ 

นางพิมพ์วิมล จิตต์สงค์ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ดิฉันนางพิมพ์วิมล จิตต์สงค์   
ผอ.กองสวัสดิการสังคม ขออนุญาตตอบค าถามค่ะกล้องวงจรปิดใช้ติดที่ศูนย์
ผู้สูงอายุค่ะซึ่งยังไม่มีใช้ค่ะและรอบที่แล้วมีข้อความผิดอยู่ก็เลยจะขอแก้ไขจาก
ภายนอกเป็นภายในขอบคุณค่ะ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณครับ คือกล้องตัวนี้ผ่านสภาฯ ไปแล้วนะครับคุณจรวยฯ ครับ     
แต่ว่าเขาแก้ไขค าชี้แจง ตอนแรกขอติดภายในห้องตอนนี้ขอเปลี่ยนว่าติดภายนอก
อาคารเขาเขียนหลักการและเหตุผลไว้เรียบร้อยแล้วคงจะเข้าใจตรงส่วนนี้นะครับ
คงไม่มีใครซักถามแล้วนะครับ ผมขอความเห็นชอบเลยนะ ในขณะนี้ที่ประชุมสภา
เทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จํานวน ๑๘ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาลฯ) 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดอนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา ความ
ปลอดภัยทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการกล้องโทรทัศน์     
วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม) ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 



๓๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๑๘ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร ส าหรับ
ใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)ด้วยคะแนนเสียง 
จ านวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                   

  ระเบียบวาระที่ 11  เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 (ส านักการช่าง) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญทางผู้บริหารครับ 

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  
ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2564 ของส านักการช่างด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุก(ดีเซล) เป็นเงิน 840,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 จากเดิม 
 หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 รถบรรทุก(ดีเซล) เป็นเงิน 840,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cap) เครื่องยนต์ดีเซล 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ ที่ไม่เกิน 3,400 รอบ/นาที มีแรงบิดสูงสุดที่ 400 นิวตัน-เมตร ที่ 
1,600-2,000 รอบ/นาที ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 3,085 มม. ความกว้าง
ช่วงล้อหน้าไม่น้อยกว่า 1,535 มม. ล้อหลังไม่น้อยกว่า 1,550 มม. ระยะต่ าสุด
จากพ้ืนไม่น้อยกว่า 216 มม.(วัดจากจุดต่ าสุดของรถ) ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 
จังหวะ มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 1 ตัน มีช่องว่างด้านหลังคนขับส าหรับนั่งหรือ
เก็บของได้ เป็นกระบะส าเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศและระบบเครื่อง
เสียง DVD จอสัมผัสพร้อมรองรับ T-Connect จ านวน 1 คัน ส าหรับงาน
สาธารณูปโภค(ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากต้องการความเหมาะสม
ในการใช้งาน ประหยัด คุ้มค่า จึงใช้ราคาท้องถิ่น) ตามในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 87 ล าดับที่ 19 
 แก้ไขเป็น 



๓๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมี
ช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ส าหรับนั่งหรือเก็บของได้ เป็นกระบะส าเร็จรูป เป็น
ราคารวมเครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 715,000 บาท (รายละเอียด
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562) 

เหตุผล 

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) เพ่ือให้การก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะสามารถใช้ได้ในหลายบริษัทผู้ผลิต และเป็นการค านึงถึงความ
คุ้มค่า ประหยัด และประโยชน์ของทางราชการให้ได้มากที่สุด ดังนั้น จึงขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะของรถบรรทุก ขนาด 1  ตัน        
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณาอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)      
หมวด 4 ข้อ 29 ต่อไป 
 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 ตามระเบียบวาระที่  11 เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
การซื้อรถยนต์ก็ซักถามได้นะครับ ถ้าไม่มีผมขอความเห็นชอบนะครับแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงฯ ได้ก็ขอให้ยกมือนะครับ ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ จํานวน ๑๘ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียง 
จ านวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ส านักการช่าง) ด้วยคะแนน
เสียง จ านวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

  ระเบียบวาระที่  12  เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบ
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมหลังคาคลุมโรงเรียนเทศบาล 1 
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) (ส านักการศึกษา) 



๔๐ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญทางผู้บริหารครับ 

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ขอเสนอญัตติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเ พ่ือสมทบโครงการก่อสร้าง ลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุมโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

    หลักการ 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน 843,162.98 บาท ส าหรับแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุมโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  

 เพ่ือจ่ายสมทบเป็นค่าโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อม
หลังคาคลุมโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 

                                     เหตุผล 

 เนื่องจากโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ท าสัญญา
จ้างก่อสร้างกับผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างในส่วนของงาน
ฐานรากให้แล้วเสร็จได้เนื่องจากขนาดความยาวเสาเข็ม 0.30 x 0.30 x 12.00 
เมตร ตามสัญญาจ้างที่ก าหนดไว้ไม่สามารถรับน้ าหนักปลอดภัยที่ 40ตัน/ต้นได้ 
เป็นความยาวเสาเข็ม 24.00 เมตร จึงจะสามารถรับน้ าหนักได้ 40ตัน/ต้น      
ตามสัญญาจ้างได้จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยน ท าให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพ่ิมขึ้น เพ่ือ
ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและเทศบาลได้สั่งระงับสัญญาจ้างก่อสร้างไว้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563   

 ดังนั้น เพ่ือการบริหารสัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถแก้ไข
ปัญหาการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุมโรงเรียนเทศบาล 1 
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ซึ่งเป็นกิจการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลด้านการบริการ
ชุมชนและสังคมจึงเห็นควรเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ไปสมทบโครงการ
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุมโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อน
เผดิมวิทยา ) เป็นเงิน 843,162.98 บาท 

 ขณะนี้ ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่        
30 พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 67,226,977.60 บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน



๔๑ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 ตามระเบียบวาระที่ 12 นะครับส่วนรายละเอียดฝุายบริหารฯ ได้แจ้งให้
สมาชิกสภาฯ ทราบแล้วนะครับ เพ่ือนสมาชิกสงสัยตรงส่วนไหนก็ขอเชิญซักถามได้
นะครับ ขอเชิญคุณส าเริงฯ ครับ 

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานฯครับ ในวาระท่ี 12 ถ้าผมมาดู
เหตุผลเกี่ยวกับงานก่อสร้างและขอเพ่ิมความยาวของเสาเข็ม ด้วยเหตุผลแล้วนี้
เดิมๆ คือตามแบบเสาเข็มขนาด 30X30 ความยาว 12 เมตร มาขอแก้เป็น 
30x30 ความยาว 24 เมตร แล้วมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นมานะครับท่านประธานฯ มัน
เป็นอย่างนี้ครับ ในส่วนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพ่ิมได้หรือเปล่าเพราะถ้าดูในระเบียบตาม
สัญญาในข้อ 12 หรือข้อ 10 ไม่สามารถท่ีจะเพ่ิมให้ได้ไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ้น
ที่ท่านประธานฯ ก็คงมีนะครับในข้อ 14 บางฉบับก็อยู่ในข้อ 10 บางฉบับก็อยู่ใน
ข้อ 12 บางฉบับก็อยู่ในข้อ 14 เขียนไว้อย่างนี้ครับท่านประธานฯครับในสัญญา
อ้างรูปแบบและรายละเอียดที่คลาดเคลื่อนผู้รับจ้างได้รับรองว่าตรวจสอบและท า
ความเข้าใจในรูปแบบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและ
รายละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทาง
เทคนิคผู้รับจ้างตกลงจะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพ่ือให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
ค าวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้างค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิม
จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ครับผมดูในสัญญาข้อนี้นะครับก็เลยเอา
ตรงนี้ถามท่านประธานฯ เรียนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องขอตอบตรงนี้ก่อนครับ ขอบคุณ
ครับท่านประธานฯ ครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ซักถามและสงสัยอยู่ที่ส่วนนี้จะแก้ไขด าเนินการ
อย่างไร ขอเชิญนะครับใครที่จะท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ได้หรือว่าคน
ที่รับผิดชอบตรงส่วนนี้ ขอเชิญนะครับ 

นายเอกสิทธิ์ สังข์หอ 
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม 

 เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพครับ ในส่วน
ของคณะกรรมการที่ได้วินิจฉัยในกรณีที่ความยาวเสาเข็มตามแบบที่ก าหนดก็คือ 
30x30 ยาว 12 เมตร ปรากฏว่าเมื่อมีการตรวจเช็ค Blow Count ปรากฏว่าไม่
สามารถรับน้ าหนักได้ตามแบบท่ีก าหนดก็คือก าหนดไว้ 40 ตันต่อต้นซึ่งในงานส่วน
นี้เป็นงานที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยไม่สามารถทราบได้ในส่วนของชั้นดินนะครับซึ่งใน
ส่วนของคณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ก าหนดความยาวเสาเข็มอีก 12 เมตร 
เนื่องจากอาคารที่มีการก่อสร้างไปแล้วเป็นของโรงเรียนเทศบาล1 นะครับ       
ส่วนใหญ่จะมีความยาวอยู่ที่ 12 เมตร นะครับ พอไม่สามารถรับน้ าหนักได้ก็ต้อง
แก้ไขโดยเพ่ิมความยาวเป็น 24 เมตร ซึ่งส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเ พ่ิมขึ้น ส่วนของ
คณะกรรมการที่ได้พิจารณาก็ได้อ้างในสัญญาข้อ 16 งานพิเศษและงานแก้ไขงานผู้
ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้าง ท างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมไว้
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ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นอยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของ
สัญญานี้นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและ
ข้อก าหนดต่างๆในเอกสารสัญญานี้ด้วยอัตราจ้างหรือราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้
ให้ก าหนดใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานเพ่ิมเติมขึ้นหรือตัดตอนลงทั้งปวงตามค าสั่ง  
ผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆที่น ามาใช้
ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงดังกล่าวผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตก
ลงกันที่จะก าหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยาย
ระยะเวลาถ้ามีกันใหม่เพ่ือความเหมาะสมในกรณีท่ีตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะก าหนด
ราคาจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้องซึ่งผู้รับจ้างจะ
ปฏิบัติตามค าสั่งผู้ว่าจ้างไปก่อนเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้างและก็ได้
อ้างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 165 การแก้ไขหรือข้อตกลงตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายใน
ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาหรือข้อตกลงนั้นโดยหน่วยงานของรัฐต้อง
พิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงานรวมทั้งราคาและ
พัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะท าการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วยในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรือ
งานเทคนิคเฉพาะอย่างต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร
ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิผู้รับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ
แบบและรายการของงานก่อสร้างหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย
เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณีได้อนุมัติแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่แก้ไข
นั้น ซึ่งในกรณีนี้คณะกรรมการพิจารณาโดยให้เพ่ิมจ านวนเงินโดยอ้างถึงค าวินิจฉัย
ที่ 105/254 เรื่องการปรับลดค่าเสาเข็มโดยเสนอสภาขออนุมัติงบประมาณค่า
ก่อสร้างเพ่ิมขึ้นในส่วนของเสาเข็มนะครับ จ านวน 44 ต้นพร้อมกับหมวกต่อเป็น
เงินงบประมาณ 843,162.98 บาท ครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญครับคุณสําเริง 

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายสําเริง ไพฑูรย์        
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรียนท่านประธานสภาฯครับ ถ้าตอบคําถาม
กันแบบนี้ เดี๋ยวผมถามให้ถึงเที่ยงเลย ผมมีหลายข้อสงสัยหลายข้ออยู่ในญัตติตัวนี้
ครับ โครงการก่อสร้างบางโครงการที่ผ่านมาแล้วนะครับ ผู้ที่ตอบคําถามผมเมื่อครู่
นี้ ก็ไม่ได้ให้เขาในเรื่องของการต่อความยาวเสาเข็ม แล้วในการออกแบบ จะเอา
อาคารส่วนข้างเคียงมาอ้างอิงไม่ได้ครับ เค้าเขียนไว้ชัดเจน หลังไหนก็หลังนั้น พ้ืนที่
เท่าไหร่ ก็ต้องมี boring test ๑ หลุม อยู่ในพ้ืนที่ครับ แล้วที่ท่านอ่านมาแย้งผม    
ก็เคยเกิดขึ้นนะครับ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น โรงเรียนเทศบาล ๑ ใช้
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เข็ม ๒๔ เมตร แต่ออกแบบมาแค่ ๑๒ เมตร คณะกรรมการลงความเห็นว่าไม่ให้
ครับ แล้วมาใช้ในสัญญาข้อ ๑๒ เปิดดูได้นะครับ แต่ถ้าท่านให้เค้าเมื่อครั้งก่อน     
ในสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๒๕๕๙ ถ้าท่านให้เค้าในครั้งนั้น ตรงนี้ผมก็ให้ท่านครับ 
แล้วท่านมาใช้เหตุผลข้อนี้ที่ไม่ให้ หลักฐานอยู่ในมือผมทั้งหมดเลยครับ ผมถือไว้ ๓ 
ปีแล้วครับ ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาขอเสาเข็มเพ่ิม แล้วเขาก็มาขอในวันนี้ครับ แล้วเมื่อ
มาดูรายละเอียดในเอกสาร ในหลักการและเหตุผล ขนาดของเสาเข็ม มีขนาด 
๐.๓๐ x ๐.๓๐ x ๑๒.๐ เมตร แต่พอมาดูในประมาณราคา ๐.๓๐ x ๐.๖๐ x ๑๒.๐ 
เมตร ขนาด ๖๐ นี้เอาปั้นจั่นไหนมาตอกละครับท่านประธานสภาฯ หมวกที่สวม
เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่มีหรอกครับท่านประธานฯ นี้คือผิดข้อที่ ๑ แล้ว แล้วจํานวน
เสา ๘๘ ต้น ความยาว ๑๒ เมตร แต่พอท่านมาขอใหม่ ก็ต้องเป็น ๘๘ ต้นสิครับ      
เพ่ิมแต่ความยาว แต่นี้เป็น ๔๔ ต้น หายไปไหนอีก ๔๔ ต้นครับ ก่อนที่ท่านจะ
ออกแบบทําไมท่านไม่ทดสอบดินก่อนครับ แล้วท่านไปเอาความยาวของเสาเข็มมา
จากไหนครับ ไปอ้างพ้ืนที่ใกล้เคียงไม่ได้ครับ แล้วราคาต้น ๕,๐๐๐ บาทของเก่า
ท่านเอามาจากไหน กับของใหม่ต้นละ ๑๐,๓๒๕ บาท ท่านเอาราคามาจากไหน 
ตอบคําถามผมแค่นี้ก่อนนะครับ ยังมีคําถามอีกเยอะครับ ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ทําความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกด้วยนะครับ 

นายเอกสิทธิ์ สังข์หอ 
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายเอกสิทธิ์ สังข์หอ    
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม สํานักการช่าง ผมขอตอบในส่วนของจํานวนเสาเข็มก่อน
นะครับ จํานวนเสาเข็มที่ขอเพ่ิมจํานวน ๔๔ ต้น เพราะมีความยาว ๒๔ เมตร แต่ที่
ของเก่า ๘๘ ต้น เพราะมีความยาว ๑๒ เมตร ซึ่งได้วงเล็บไว้ในประมาณการแล้วนะ
ครับ (๑๒+๑๒) พร้อมหมวกครับ ในส่วนของการ boring test พ้ืนที่ของโรงเรียน
เทศบาล ๑ เพ่ิงจะมีการทํา boring test อาคาร ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน ซึ่งได้กําหนด
ความยาวเสาเข็มไว้ ๑๒ เมตรเช่นกันครับ วิศวกรผู้ออกแบบจึงคาดคะเนได้ว่าพ้ืนที่
ตรงนี้ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากอาคารที่กําลังก่อสร้าง ก็ควรใช้ เสาเข็ม ๑๒ เมตร ครับ       
ในประเด็นต่อมาที่ท่านสมาชิกได้สอบถามว่าเหตุใดการก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น     
๑๒ ห้องเรียน สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงไม่ได้
เพ่ิมค่าของเสาเข็มที่ใช้เพ่ิมขึ้นในโครงการ ผมขออธิบายแบบนี้นะครับ โครงการ
ดังกล่าวทางผู้รับเหมา ได้เริ่มเข้าก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้รับเหมา
เริ่มตอกเสาเข็มจริงๆ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เมื่อทดสอบแล้ว ไม่สามารถ
รับน้ําหนักได้ตามแบบ จึงขอหยุดงาน เพ่ือรอสรุปรูปแบบของเสาเข็ม ผู้ควบคุมงาน
ได้รายงานว่าแบบไม่ได้กําหนดความยาวของเสาเข็มไว้ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน 
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๒๕๕๙ ความรับผิดชอบจึงเป็นของผู้รับจ้างที่จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามแบบ 
จึงไม่มีเหตุผลในการหยุดงานครับ ทําให้ผู้รับจ้างต้องไปทําการจ้างผู้รับจ้างเพ่ือเจาะ
สํารวจชั้นดิน เมื่อได้ความยาวเสาเข็มจึงสั่งผลิต และเริ่มเจาะเสาเข็มจริงๆ วันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๙๙ หลังจากดําเนินการในงวดแรก ส่งงานประมาณเดือน
กันยายน แต่การขอค่างานที่เพ่ิมขึ้น คือค่าเสาเข็มที่ยาวเพ่ิมขึ้นอีก ๑๒ เมตร     
ตามหนังสือ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาสัญญาจ้าง 
ซึ่งเวลาผ่านมาหลายเดือน ซึ่งจะหมดสัญญาจ้างในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐       
ซึ่งตามสัญญาจ้างข้อที่ ๑๙ การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา ในกรณีที่มี
เหตุสุดวิสัยใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือ
พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทําให้ผู้รับจ้างไม่
สามารถทํางานได้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้าง
จะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมกับหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้าง
รับทราบ เพ่ือขอขยายเวลาทํางานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่เหตุนั้น
สิ้นสุดลง ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามความในวรรค ๑ ให้ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิ์
เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาในการทํางานออกไป ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น    
เว้นแต่เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง 
หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ขั้นต้น การขยายเวลาทําการ อยู่ในดุลพินิจของผู้
รับจ้างตามที่เห็นสมควร และในหนังสือของผู้รับจ้างที่ได้แจ้งมา เมื่อวันที่ ๓ 
มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องขอสงวนสิทธิ์ ในการขยายการทํางาน อันเนื่องมาจากปัญหา
ของเสาเข็ม ได้เขียนมาว่า ขอความเป็นธรรมเนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากการ
รับน้ําหนักของชั้นดิน และเพ่ือความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งมีความแตกต่างจากใบเสนอ
ราคา ถึง ๑๒ เมตร โดยค่าใช้จ่ายใดๆที่เพ่ิมขึ้นทางห้างก็ไม่ได้คิดเพ่ิมแต่อย่างใด 
เพียงแต่ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่ในส่วนนี้ผู้รับจ้างมาขอวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมันเลย
ระยะเวลา ๑๕ วันนะครับ เลยมา ๖ เดือนหลังจากที่ส่งงานงวดที่ ๑ แล้วครับ 
คณะกรรมการจึงไม่อนุญาตให้หยุดงานตามท่ีขอครับ ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญคุณสําเริงฯครับ 

 
นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

  
 เรียนท่านประธานสภาฯครับ ตามที่ท่านได้ชี้แจงมาทั้งหมดนี้นะครับ      
ถ้าเรามาวินิจฉัยกันแล้ว ซึ่งผมเองก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับ ถ้าท่านมา
แจ้งว่าเหตุเกิดแล้วไม่มาแจ้งภายในเวลา ๑๕ วันนี้นะครับ แต่ท่านประธานฯต้อง
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ทราบนะครับ เวลาเขาตอกเข็มต้นแรก ช่างคุมงานไปอยู่ ไหนครับ ไม่ไปดู      
Blow Count  เหรอครับ ๑๐ ครั้งสุดท้าย ครั้งละกี่เซนติเมตร ครั้งหนึ่งจมไปกี่
เซนติเมตร ถ้าพูดกันในลักษณะงานของช่างครับ แล้วมาคํานวณรับน้ําหนักว่าจะรับ
น้ําหนักได้ตามที่ผู้ออกแบบได้กําหนดไว้หรือไม่ ไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้างนะครับ 
ตัวนี้เป็นความผิดของผู้ว่าจ้างนะครับในการออกแบบ ท่านไม่ได้ทํารายงานเลยครับ 
ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑ แล้วท่านก็ยังไม่ออกรายงาน ต้องรอถึง ๑๐ กว่าวันท่านถึง
จะมีรายงาน ตรวจรับงานของเขาได้ ผมไม่ได้กลั่นแกล้งทางสํานักการช่างนะครับ 
แต่มันคือเรื่องจริง ผมยกตัวอย่างอีกเรื่อง อย่างโครงการท่อระบายน้ํา งานถนน ฝั่ง
บางใบไม ้ส่งงานมา ๒ เดือนแล้ว ไม่ตรวจรับงานให้เขาด้วยเหตุผลอะไรครับ สั่งเขา
แก้ไขตรงไหนก็ไม่บอก นี้คือช่างคุมงานเราครับ มาในเรื่องใหม่นี้ครับ ผมก็ยังงงอยู่
นะครับ เรื่องของจํานวนเสาเข็ม ๘๘ ต้น ยาว ๑๒ เมตร แต่ต้องมาเพ่ิมความยาว
เป็น ๒๔ เมตร แต่เพ่ิมแค่ ๔๔ ต้น และอีก ๔๔ ต้นไม่เพ่ิมเหรอครับ แล้วใช้วิธีสวม
ปลอก ต้นหนึ่งก็ประมาณสองพันกว่าบาท แต่ถ้าใช้เพลทต่อเพลทมาต่อกันก็จะถูก
หน่อยครับ แต่คอนกรีตที่เชื่อมตรงนั้นก็จะเสื่อมไวหน่อยครับ ความร้อนจะเกิดขึ้น 
ทําให้แตกได้ แล้วราคาเอามาจากไหน แต่ B.O.Q. ในสัญญา ปริมาณงานคุณ
เปลี่ยนแปลงได้ แต่ราคาต่อหน่วยต้องเท่าเดิมในสัญญา เสาเข็มราคาเท่าไหร่ ถ้า
เพ่ิมขึ้นก็ต้องราคาเท่านั้น แต่ในนี้ไม่เท่ากันเลยครับ ผมต้องการชี้ให้เห็นว่า เรามี
เวลาอยู่ตั้งนาน ซึ่งทราบแล้วว่า Blow Count เราไม่ได้ ต้องเพ่ิมความยาวเสาเข็ม 
พอจะประชุมสภาแล้วก็รีบครับ พรุ่งนี้ต้องส่งเอกสารให้สมาชิกแล้ว เอกสารตัวนี้ยัง
มาไม่ถึงเลยครับ รอเอกสารตัวนี้ตัวเดียวครับ ผมขอทราบรายละเอียดการทํา 
boring test ของเอกสารตัวนี้ด้วยครับ ขอดูในส่วนนี้ด้วยครับท่านประธานฯครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ลองทําความเข้าใจกันนะครับ ว่าทําไมเสาเข็ม ๘๘ ต้น ลดมาเหลือ ๔๔ 
ต้นนะครับ และท่านสมาชิกก็ขอเอกสารการทํา boring test ด้วยนะครับ ลองทํา
ความเข้าใจกันนะครับ ผมก็ขอให้พักทานข้าวเที่ยงกันก่อนนะครับ 

 -พักกลางวัน - 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เมื่อสมาชิกสภาฯเข้ากันมาพร้อมแล้วก็ขอเริ่มการประชุมกันต่อนะครับ 
เมื่อครู่นี้เราถึงระเบียบวาระที่ ๑๒ ขอเชิญทางท่านนายกฯทําความเข้าใจกับเพ่ือน
สมาชิกกันต่อครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติ สืบเนื่องจากที่ทางท่านสําเริงได้ทักท้วง ซึ่งตัวเลขก็ผิดกันจริงๆ ผมก็ขอทาง
ท่านประธานฯและท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือขอแก้ไขให้ถูกต้องเลยนะครับ  
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นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ก็ได้ทําความเข้าใจกันแล้วนะครับ เชิญครับท่านสําเริง 

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายสําเริง ไพฑูรย์           
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานสภาฯครับ ตามที่ได้แก้ไขมา
ใหม่นี้นะครับ จากเดิมมี ๔๔ ต้น ใช้แบบหมวกสวมรอยต่อ แล้วของใหม่ที่แก้ไขมา 
ใช้แบบแผ่นเพลทเพ่ิมที่หัวเสา ๔๔ ต้นก็ครบ ๘๘ ต้น ผมเองก็คลายข้อสงสัยในส่วน
นี้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ยังมีท่านใดจะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ 
ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จํานวน ๑๕ คน (ไม่รวม
ประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือสมทบ
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  พร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนเทศบาล ๑       
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) (ส านักการศึกษา) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือสมทบ
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  พร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนเทศบาล ๑       
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) (ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑๕ เสียง งดออก
เสียง จ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบ
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนเทศบาล ๑   
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) (ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑๕ เสียง    
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๑๓ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบ
โครงการก่อสร้างอาคารธาราบ าบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  (ส านักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญทางท่านนายกฯครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ขอเสนอญัตติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือสมทบโครงการก่อสร้างอาคารธารา
บ าบัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

    หลักการ 
 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 581,241.10บาท ส าหรับ
แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล (งานส่งเสริมสุขภาพ) งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างอาคาร
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ธาราบ าบัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือจ่ายสมทบโครงการก่อสร้างอาคารธารา
บ าบัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

    เหตุผล 
 เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารธาราบ าบัดเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ท าสัญญาจ้างก่อสร้างกับผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว 
แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างในส่วนของงานรากฐานให้แล้วเสร็จได้  เนื่ องจาก
ขนาดความยาวของเสาเข็มจ านวน 90 ต้น ตามสัญญาจ้างไม่สามารถรับน้ าหนักที่
ปลอดภัยได้ ดังนี้ 
  1. เสาเข็ม จ านวน 3 ต้น ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร ยาว 14 
เมตร ไม่สามารถรับน้ าหนักที่ปลอดภัยที่ 25 ตัน/ต้นได้ 
  2. เสาเข็ม จ านวน 37 ต้น ขนาด 0.26 x 0.26เมตร ยาว 14 
เมตร ไม่สามารถรับน้ าหนักท่ีปลอดภัยที่ 35 ตัน/ต้นได้ 
  3. เสาเข็ม จ านวน 50 ต้น ขนาด 0.35 x 0.35เมตร ยาว 14 
เมตร ไม่สามารถรับน้ าหนักที่ปลอดภัยที่ 50 ตัน/ต้นได้ 
 จึงมีความจ าเป็นต้องปรับความยาวเสาเข็มทุกต้นเป็น 21 เมตร หรือจาก
ความยาวเสาเข็มเดิม 14 เมตร ยาวเพ่ิม 7 เมตร ต่อด้วยปลอกสวมเสา จ านวน 
90 ต้น เพ่ือให้สามารถรับน้ าหนักบรรทุกที่ปลอดภัย ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างเพ่ิมข้ึน เพ่ือความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร  

 ดังนั้น เพ่ือการบริหารสัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถแก้ไข
ปัญหาการก่อสร้างอาคารธาราบ าบัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลด้านการบริการชุมชนและสังคม จึงเห็นควรเสนอญัตติขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปสมทบโครงการก่อสร้างอาคารธาราบ าบัดเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี เป็นเงิน 581,241.10 บาท ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่
สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 70,593,213.20  บาท  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติ เสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 
89 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ในระเบียบวาระที่ ๑๓ นี้ มีใครสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุมนะครับ ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จํานวน 
๑๕ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงิน
สะสมเพ่ือสมทบโครงการก่อสร้างอาคารธาราบ าบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ านวนเงิน
581,241.10 บาท (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กรุณายกมือครับ 



๔๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือสมทบ
โครงการก่อสร้างอาคารธาราบ าบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ านวนเงิน581,241.10 
บาท (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑๕ เสียง 
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบ
โครงการก่อสร้างอาคารธาราบ าบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ านวนเงิน
581,241.10 บาท (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยคะแนนเสียง 
จ านวน ๑๕ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๑๔ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง                    
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนแสงอรุณเชื่อมต่อถนนศรีเกษม (ส านักการช่าง) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญทางท่านนายกฯครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร
ถนนแสงอรุณเชื่อมต่อถนนศรีเกษม 
    หลักการ 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน 700,000 บาท ส าหรับส านักการช่าง   
ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15  เมตร  
กว้าง 4.00-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 292.00 ตารางเมตร  

    เหตุผล 

 ถนนแสงอรุณเชื่อมต่อถนนศรีเกษม  เป็นบริเวณที่เป็นพ้ืนที่ว่างไม่มีอาคาร
บ้านเรือนของประชาชน แต่เป็นเส้นทางผ่านเข้าออกของชุมชนขนาดใหญ่ภายใน
ถนนแสงอรุณ ออกมายังถนนศรีเกษมบริเวณนี้เป็นที่ลุ่มต่ ามีน้ าท่วมขังเป็นประจ า
และหากมฝีนตกหนักน้ าฝนจะไม่มีทางระบายออกสู่ภายนอกเกิดน้ าท่วมขังในระดับ
ที่ค่อนข้างสูงในบางครั้งยวดยานพาหนะไม่สามารถผ่านไปได้ สร้างความเดือดร้อน
แก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในถนนแสงอรุณ และที่สัญจรผ่านไปมา ซึ่งการก่อสร้างตาม
โครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไป
เป็นอย่างด ีซึ่งเป็นอ านาจตามข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  4 )            



๔๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

พ.ศ.  2561 ข้อ 89 แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และไม่
สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้ าง
โครงการนี้ จ านวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)   
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่     
2 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 70,609,967.20 บาท 

 จึงเรียนมาเ พ่ือโปรดน าญัตติ เสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติ จ่ าย เ งินสะสม จ านวน 700,0 00 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ในระเบียบวาระที ่๑๔ นี้ มีใครสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุมนะครับ ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จํานวน 
๑๖ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงิน
สะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนแสงอรุณ เชื่อมต่อถนนศรีเกษม 
จ านวนเงิน 700,000 บาท (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนแสงอรุณ เชื่อมต่อถนนศรีเกษม จ านวนเงิน 
700,000 บาท (ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง 
จ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนแสงอรุณ เชื่อมต่อถนนศรีเกษม จ านวนเงิน 
700,000 บาท (ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง 
จ านวน ๑ เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๑๕ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง ๒๖ แยกซ้าย ๑ (ชุมชนโพหวาย) (ส านักการ
ช่าง) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญทางท่านนายกฯครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ าและผิว
จราจรถนนตลาดล่าง 26 แยกซ้าย 1 (ชุมชนโพหวาย) 

    หลักการ 



๕๐ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน 3,100,000 บาท ส าหรับส านักการช่าง   
ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  
กว้าง 4.00-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ) 

    เหตุผล 

 ถนนตลาดล่าง 26 แยกซ้าย 1  สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันมีประชาชนก่อสร้าง
บ้านเรือนเพ่ือใช้เป็นที่พักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ผิวจราจรเป็นถนนลาดยางเก่า
และช ารุด ยังไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์ การระบายน้ าทั้งน้ าเสียจาก
อาคารบ้านเรือนและน้ าฝนจะอาศัยผิวจราจรถนนตลาดล่าง 26 แยกซ้าย 1 เป็น
ทางระบายน้ าไปยังพ้ืนที่ว่างบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีอยู่เพียงเล็กน้อยท าให้ไม่สามารถ
รับน้ าในปริมาณมากได้ ดังนั้น เมื่อเกิดฝนตกหนักจะเกิดน้ าท่วมขังเพ่ือรอการ
ระบาย สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งการ
ก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยทั่วไปเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นอ านาจตามข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  
และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติ
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้าง
โครงการนี้ จ านวน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)   
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่    
2 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 70,609,967.20 บาท 

 จึงเรียนมาเ พ่ือโปรดน าญัตติ เสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ ายเงินสะสม จ านวน 3,100,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

 
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

        
 ระเบียบวาระท่ี ๑๕ ทําท่อระบายน้ํากับผิวจราจร มีใครสงสัยจะซักถามขอ
เชิญได้ครับ ขอเชิญคุณรักพงษ์ฯ ครับ 

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ ง     
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระเบียบวาระที่ ๑๕ ครับประธานในเรื่อง



๕๑ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ของการจ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรตลาดล่าง ซอย ๒๖ 
แยกซ้ายท่านประธานครับ ผมเองในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ ที่ดูแลตรงนั้นก็อยากจะ
ทราบว่าในรายละเอียดตรงนี้ ๒๖ แยกซ้าย ๑ ในงบประมาณ ๓ ล้านกว่า ขอให้
ทางผู้บริหารได้ตอบสักนิดหนึ่งว่าตําแหน่งอยู่ตรงจุดไหน ขอบคุณมากครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

       เพ่ือนสมาชิกก็สงสัยว่าสถานที่ก่อสร้างอยู่ตรงไหน ก็ขอเชิญท าความเข้าใจกับ
เพ่ือนสมาชิกได้ครับ ขอเชิญผู้อ านวยการส านักการช่างครับ 

นายประเสริฐ สุขคะโต 
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

       เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ รายละเอียดก าลังให้เจ้าหน้าที่ไปเอา
เอกสารทั้งหมดมาให้ครับ จะได้ชี้แจงรายละเอียดทีเดียวเลยครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

       คุณรักพงษฯ์ครับ รายละเอียดรออีกสักครู่เจ้าหน้าที่จะเอามาให้ครับ แต่ส่วน
อ่ืนไม่ขัดข้องนะครับ ถ้าขัดข้องจะได้ขอมาทีเดียวเลยเอาแค่นี้นะครับ ระหว่างที่รอ
เอกสารเราพักรอสัก ๒๐ นาทีกว่าเขาจะหาได้ทันเชิญครับ เมื่อตะกี้มาถึงระเบียบ
วาระที่ ๒๕ ก็มาถึงตอนของคุณรักพงษ์ฯก็ทราบกันแล้วนะครับ ทีนี้ระบบท่อมี
ทั้งหมดมันมี ๑๐ สาย ทางฝุายนายกเทศมนตรีก็เสนอว่าถ้าเราให้รวดเร็วนิดก็ได้ 
เอาเป็นอ่านญัตติแต่ถ้าท่านจะอภิปรายญัตติไหนก็ให้ยกมือขออภิปรายได้นะครับ 
แต่ถ้าไม่อภิปรายก็จะได้พ้นไปญัตติอ่ืน เอาอย่างนั้นกันนะครับ จะรวบเลยตั้งแต่
ระเบียบวาระที่ ๑๕ ถึง ๒๔ เรื่องท าผิวจราจรกับท่อระบายน้ าใช้เงินสะสม ถ้าใคร
เห็นชอบก็ขอให้ยกมือเลยนะครับ ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภา
เทศบาลฯ จํานวน ๑๖ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 
๒๖ แยกซ้าย ๑ (ชุมชนโพหวาย) จ านวนเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักการช่าง)        
กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง ๒๖ แยกซ้าย ๑ (ชุมชนโพหวาย)   
จ านวนเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑๖ เสียง                
งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง ๒๖ แยกซ้าย ๑ (ชุมชนโพหวาย) 
จ านวนเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑๖ เสียง 
งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๑๖ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนลูกเสือ ๙ (ชุมชนตลาดดอนนก) (ส านักการช่าง) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญทางท่านนายกฯครับ 



๕๒ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร
ถนนลูกเสือ 9 (ชุมชนตลาดดอนนก) 

    หลักการ 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน 987,000 บาท ส าหรับส านักการช่าง   
ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 170.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15  เมตร  
กว้างเฉลี่ย 2.00-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 170.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) 

    เหตุผล 

 ถนนลูกเสือ 9  สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันมีบ้านเรือนประชาชนก่อสร้างอยู่
อย่างหนาแน่นเต็มพ้ืนที่ ผิวจราจรเป็นถนนลาดยางเก่าช ารุด และคับแคบ ยังไม่มี
ระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์ การระบายน้ าทั้งน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือน
และน้ าฝน จะอาศัยผิวจราจรของถนนลูกเสือ 9 เป็นทางระบายน้ าลงสู่พ้ืนที่ว่าง  
ซึ่งมีอยู่เพียงเล็กน้อยบริเวณใกล้เคียง ท าให้เมื่อเกิดฝนตกหนักพ้ืนที่รับน้ าจะไม่
เพียงพอ ท าให้น้ าไหลล้นออกจากบริเวณแหล่งรวบรวมน้ าเสียเพ่ือระบายออกมาสู่
ถนนลูกเสือ สร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ที่อาศัยบริเวณนี้  และที่สัญจรผ่านไป
มา ซ่ึงการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะ
สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนโดยทั่ว ไปเป็นอย่างดี  ซึ่ ง เป็นอ านาจตามข้อ 89 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้ จ านวน 987,000 บาท (เก้าแสนแปด
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่    
2 ธันวาคม 2563  เป็นเงิน 70,609,967.20 บาท 

 จึงเรียนมาเ พ่ือโปรดน าญัตติ เสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติ จ่ าย เ งินสะสม จ านวน 987,000 บ าท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 



๕๓ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 ในระเบียบวาระที่ ๑๖ มีท่านผู้ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอ
มติที่ประชุมนะครับ ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
จํานวน ๑๖ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนลูกเสือ ๙ (ชุมชน
ตลาดดอนนก)  กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนลูกเสือ ๙ (ชุมชนตลาดดอนนก) จ านวนเงิน 
987,000 บาท (ส านักการช่าง) จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนลูกเสือ ๙ (ชุมชนตลาดดอนนก) จ านวนเงิน 
987,000 บาท (ส านักการช่าง) จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๑๗ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง ๗ (ชุมชนเสรีไท) (ส านักการช่าง) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญทางท่านนายกฯครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร
ถนนเสม็ดเรียง 7 (ชุมชนเสรีไท) 

หลักการ 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน 3,090,000  บาท ส าหรับส านักการช่าง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 420.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15  เมตร 
กว้างเฉลี่ย 2.00-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 210.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) 

เหตุผล 

 ถนนเสม็ดเรียง 7  สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันมีประชาชนก่อสร้างบ้านเรือนอยู่
หนาแน่น ผิวจราจรเป็นถนนลาดยางเก่าและช ารุด ยังไม่มีระบบระบายน้ า
สาธารณประโยชน์ การระบายน้ าทั้งน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนและน้ าฝนจะอาศัย
ผิวจราจรของถนนเสม็ดเรียง 7 เป็นทางระบายน้ าออกไปสู่ภายนอกโดยบางส่วน
ไหลไปลงระบบปูองกันน้ าท่วมของกรมโยธาธิการและผังเมืองบางส่วนไหลไปสู่ถนน
เสม็ดเรียง ซึ่งเมื่อมีฝนตกหนักมักเกิดน้ าท่วมขังและมีน้ าไหลย้อนเข้าสู่อาคาร
บ้านเรือนของประชาชนสร้างความเดือดร้อนแก้ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้เป็นอย่าง



๕๔ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

มาก ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่
จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนโดยทั่ว ไปเป็นอย่างดี  ซึ่ ง เป็นอ านาจตามข้อ 89 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้ จ านวน 3,090,000 บาท (สามล้านเก้า
หมื่นบาทถ้วน)   
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่    
2 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 70,609,967.20 บาท 

 จึงเรียนมาเ พ่ือโปรดน าญัตติ เสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ ายเงินสะสม จ านวน 3,090,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 ในระเบียบวาระที่ ๑๗ มีท่านผู้ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอ
มติที่ประชุมนะครับ ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
จํานวน ๑๖ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง ๗  
(ชุมชนเสรีไท) จ านวน ๓,๐๙๐,๐๐๐ บาท (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง ๗  (ชุมชนเสรีไท) จ านวน ๓,๐๙๐,๐๐๐ 
บาท (ส านักการช่าง)  จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่า
ก่ อสร้ างท่ อระบายน้ าและผิ วจราจรถนนเสม็ดเรี ยง ๗ (ชุ มชนเสรี ไท)                           
จ านวน ๓,๐๙๐,๐๐๐ บาท (ส านักการช่าง) จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง     
จ านวน 1 เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๑๘ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนชนเกษม ๓๖  (ส านักการช่าง) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญทางท่านนายกฯครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล  เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี 



๕๕ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร
ถนนชนเกษม 36 

หลักการ 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน  3,000,000 บาท ส าหรับส านักการช่าง   
ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 500.00 เมตร และผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หนา  
0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร  

เหตุผล 

 ถนนชนเกษม  36  สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันมีอาคารบ้านเรือนของประชาชน
ก่อสร้างบ้านพักอาศัยอยู่หนาแน่น ผิวจราจรเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตก่อสร้าง
ใหม่สภาพดี แต่ผิวจราจรมีความกว้างประมาณ 3.00 เมตร ท าให้รถแล่นสวนกัน
ได้ยากมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ และยังไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์     
การระบายน้ าจะอาศัยผิวจราจรของถนนชนเกษม 36 เป็นทางระบายน้ าเพ่ือ
ระบายน้ าลงสู่ที่ว่างบริเวณใกล้เคียงและบางส่วนไหลลงสู่ระบบปูองกันน้ าท่วมของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ท าให้เมื่อเกิดฝนตกหนักจะเกิดน้ าท่วมขังรอการระบาย
และบางส่วนไหลเข้าไปในอาคารบ้านเรือนประชาชน สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่
อยู่อาศัยในบริเวณนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและ
เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นอ านาจตาม
ข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 แต่เนื่องจาก
เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้ จ านวน 3,000,000 บาท  
(สามล้านบาทถ้วน)   
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ 2 
ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 70,609,967.20 บาท 
 จึงเรียนมาเ พ่ือโปรดน าญัตติ เสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ ายเงินสะสม จ านวน 3,000,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง  ในระเบียบวาระที่ ๑๘ มีท่านผู้ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอ



๕๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุมนะครับ ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
จํานวน ๑๖ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนชนเกษม ๓๖ 
จ านวนเงิน 3,000,000 บาท (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนชนเกษม ๓๖ จ านวนเงิน 3,000,000 บาท 
(ส านักการช่าง) จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนชนเกษม ๓๖ จ านวนเงิน 3,000,000 บาท (ส านักการ
ช่าง) จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๑๙ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนปทุม ๖/๑ (ชุมชนทุ่งน้อย) (ส านักการช่าง) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญทางท่านนายกฯครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร
ถนนปทุมพร 6/1 (ชุมชนทุ่งน้อย) 

หลักการ 
 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน 699,000 บาท ส าหรับส านักการช่าง   
ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15  เมตร 
กว้างเฉลี่ย 2.00-3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร 

เหตุผล 
 ถนนปทุมพร 6/1  สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันมีประชาชนก่อสร้างบ้านพัก
อาศัยอยู่หลายครัวเรือน ผิวจราจรเป็นถนนดินเดิมและยังไม่มีระบบระบายน้ า
สาธารณประโยชน์ การระบายน้ า ทั้งน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนและน้ าฝนจะ
อาศัยผิวจราจรของถนนปทุมพร 6/1 เป็นทางระบายน้ าลงสู่ พ้ืนที่ว่างบริเวณ
ใกล้เคียง ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่ ามีหญ้าขึ้นปกคลุมและรกทึบ ท าให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงและพาหะน าโรคต่างๆ  ในฤดูฝนมักมีน้ าท่วมขังสร้างความยากล าบาก
แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้ในการสัญจรเข้า-ออก ซ่ึงการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมี
ความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่
เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี  ซึ่งเป็น
อ านาจตามข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก



๕๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89      
แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนคร      
สุราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้ จ านวน  
699,000 บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่     
2 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 70,609,967.20 บาท 

 จึงเรียนมาเ พ่ือโปรดน าญัตติ เสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุ มั ติ จ่ าย เ งิ นสะสมจ านวน  699 ,000 บาท ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 ในระเบียบวาระที่ ๑๙ มีท่านผู้ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอ
มติที่ประชุมนะครับ ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
จํานวน ๑๖ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
อนุมัตจิ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนปทุม ๖/๑ (ชุมชน
ทุ่งน้อย) จ านวนเงิน 699,000 บาท (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนปทุม ๖/๑ (ชุมชนทุ่งน้อย) จ านวนเงิน 699,000 
บาท (ส านักการช่าง) จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนปทุม ๖/๑ (ชุมชนทุ่งน้อย) จ านวนเงิน 
699,000 บาท (ส านักการช่าง) จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๒๐ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนปทุมพร ๔ (ส านักการช่าง) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญทางท่านนายกฯครับ 

 
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

  
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี 
ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนปทุมพร 4 

หลักการ 



๕๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  จ านวน 1,989,000 บาท ส าหรับส านักการช่าง   
ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า  ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 440.00 ม. และผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. กว้าง 4.50-5.00 ม. (รวมรางวี) ความยาวไม่
น้อยกว่า 220.00  ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. 

เหตุผล 

 ถนนปทุมพร 4 สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบัน มีประชาชนก่อสร้างบ้านพักอาศัย
อยู่หลายครัวเรือน ผิวจราจรเป็นถนนลาดยางเก่าและช ารุด ยังไม่มีระบบระบายน้ า
สาธารณประโยชน์ การระบายน้ าทั้งน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนและน้ าฝนจะอาศัย
ผิวจราจรถนนปทุมพร 4 ระบายน้ าลงสู่พ้ืนที่ว่างบริเวณใกล้เคียง ท าให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงและพาหะน าโรคต่างๆ ซึ่งสภาพที่ปรากฎในบริเวณดังกล่าวเป็นพง
หญ้าขนาดใหญ่รกทึกท าให้การเข้าถึงพ้ืนที่เป็นไปด้วยความยากล าบาก ซึ่งการ
ก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยทั่วไปเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นอ านาจตามข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 
และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติ
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้าง
โครงการนี้ จ านวน 1,989,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน)   
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ 2  
ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 70,609,967.20 บาท 

 จึงเรียนมาเ พ่ือโปรดน าญัตติ เสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ ายเงินสะสม จ านวน 1,989,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

 
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

  
 ในระเบียบวาระที่ ๒๐ มีท่านผู้ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอ
มติที่ประชุมนะครับ ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
จํานวน ๑๖ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
อนุมัตจิ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนปทุมพร ๔ จ านวน



๕๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

เงิน 1,989,000 บาท (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนปทุมพร ๔ จ านวนเงิน 1,989,000 บาท (ส านัก
การช่าง) จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนปทุมพร ๔ จ านวนเงิน 1,989,000 บาท 
(ส านักการช่าง) จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๒๑ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า ถนนท่าโรงช้าง ๓ (ชุมชนสิริศุข) (ส านักการช่าง) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

  เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ด้ วยเทศบาลนคร                       
สุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบาย
น้ าถนนท่าโรงช้าง  3  (ชุมชนสิริศุข) 

หลักการ 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมจ านวน  3,289,000 บาท ส าหรับส านักการช่าง   
ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 750.00 เมตร  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

ถนนท่าโรงช้าง 3 (ชุมชนสิริศุข) สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันมีอาคารบ้านเรือน
ของประชาชน  ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยก่อสร้างอยู่อย่างหนาแน่น ผิวจราจรเป็น
ถนนลาดยางเก่าและช ารุด ยังไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์ การระบาย
น้ าจะอาศัยผิวจราจรของถนนท่าโรงช้าง 3 เพ่ือเป็นทางระบายน้ าลงสู่ที่ว่างซึ่งมีอยู่
ไม่มากนักก่อนจะไหลล้นออกสู่ถนนท่าโรงช้าง  ท าให้เมื่อเกิดฝนตกหนักมักเกิดน้ า
ท่วมขังบริเวณภายในซอยเป็นประจ าสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยใน
บริเวณนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็น
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี  ซึ่งเป็นอ านาจตาม     
ข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน                  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89             



๖๐ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนคร             
สุราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้ เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้               
จ านวน 3,289,000 บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่     
2 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 70,609,967.20 บาท 

 จึงเรียนมาเ พ่ือโปรดน าญัตติ เสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ ายเงินสะสม จ านวน 3,289,000บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 ในระเบียบวาระที่ ๒๑ มีท่านผู้ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอ
มติที่ประชุมนะครับ ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
จํานวน ๑๖ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
อนุมัติจ่ ายเงินสะสมเ พ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนท่าโรงช้าง ๓                
(ชุมชนสิริศุข) จ านวนเงิน 3,289,000 บาท (ส านักการช่าง)  กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น                
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนท่าโรงช้าง ๓ (ชุมชนสิริศุข) จ านวนเงิน 3,289,000 บาท 
(ส านักการช่าง) จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่า
ก่อสร้ างท่อระบายน้ าถนนท่ า โ รงช้ าง  ๓ (ชุมชนสิ ริ ศุ ข )  จ านวนเงิน                       
3,289,000 บาท (ส านั กการช่ า ง )  จ านวน  ๑๖  เสี ย ง  งดออก เสี ย ง                    
จ านวน  1 เสียง 

  ระเบียบวาระท่ี ๒๒ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ  ตรงข้ามร้านอาหารแซ่บอีหลี (ส านักการช่าง) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

 
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

  

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี          
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร
ถนนโฉลกรัฐ ตรงข้ามร้านอาหารแซ่บอีหลี  (ชุมชนบางกุ้ง 1 , ชุมชนหน้าค่าย อส.) 

หลักการ 



๖๑ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน  3,000,000 บาท ส าหรับส านักการช่าง   
ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 140.00 เมตร และผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 0.05  เมตร  
กว้าง 17.00-19.00  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 3,600.00 ตารางเมตร 

เหตุผล 
 ถนนโฉลกรัฐ  ตรงข้ามร้านอาหารแซ่บอีหลี  พ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ชุมชน
หนาแน่น  มีอาคารพาณิชย์ร้านค้าอยู่เต็มพ้ืนที่ ถือเป็นเขตที่มีความส าคัญด้าน
เศรษฐกิจต่อเมืองสุราษฎร์ธานีแห่งหนึ่ง แต่มักเกิดน้ าท่วมขัง เนื่องจากเป็นบริเวณ
ลุ่มต่ า  เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ าจะท่วมขังบนผิวจราจรและต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน  
จึงจะสามารถระบายน้ าที่ท่วมขังได้บางส่วน สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่อาศัยใน
บริเวณนี้และท่ีสัญจรผ่านไปมา  และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่ท้องถิ่นเป็น
อย่างมาก ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นอ านาจตามข้อ 89 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้ จ านวน 3,000,000 บาท (สามล้าน
บาทถ้วน)   
 ขณะนี้ ฐ านะการคลั งมียอดเงินสะสมที่ ส ามารถน า ไปใช้ จ่ าย ได้                      
ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 70,609,967.20 บาท 
 จึงเรียนมาเ พ่ือโปรดน าญัตติ เสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ ายเงินสะสม จ านวน 3,000,000บาทฃตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2561 ข้อ 89  ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 ในระเบียบวาระที่  ๒๒ มีท่านผู้ ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มี                   
ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาล
ฯ จํานวน ๑๖ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ตรงข้าม
ร้านอาหารแซ่บอีหลี จ านวนเงิน 3,000,000 บาท (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ตรงข้ามร้านอาหารแซ่บอีหลี จ านวนเงิน 



๖๒ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

3,000,000 บาท (ส านักการช่าง) จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบาย
น้ าและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ตรงข้ามร้านอาหารแซ่บอีหลี จ านวนเงิน 3,000,000 บาท 
(ส านักการช่าง) จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๒๓ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าถนนตลาดล่าง ๒๔ (บางคูลัด) (ชุมชนโพหวาย) (ส านักการช่าง) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ด้ วยเทศบาลนคร                         
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า
ถนนตลาดล่าง  24  (บางคูลัด)  (ชุมชนโพหวาย) 

หลักการ 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน 1,600,000 บาท  ส าหรับส านักการช่าง  
ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00  เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 145.00 เมตร   

เหตุผล 

 ถนนตลาดล่าง 24 (บางคูลัด) พ้ืนที่บริเวณนี้ครอบคลุมหมู่บ้านจัดสรร
ขนาดใหญ่ (หมู่บ้านศุขเจริญ) มีการก่อสร้างบ้านเรือนอยู่หนาแน่นเต็มพ้ืนที่                
มีระบบระบายน้ าของหมู่บ้านก่อสร้างไว้เรียบร้อย การระบายน้ าทั้งน้ าเสียจาก
อาคารบ้านเรือนและน้ าฝนจะระบายลงสู่บางคูลัด และไหลลงสู่แม่น้ าตาปี
ตามล าดับ แต่เนื่องจากบริเวณที่คลองบางคูลัดไหลลงสู่แม่น้ าตาปีมีการบุกรุก
ก่อสร้างอาคารกีดขวางทางระบายน้ า ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการฟูองร้องไม่
สามารถระบุระยะเวลาของการสิ้นสุดคดีได้ นอกจากนี้ยังมีการถมล าคลองบางคูลัด
ท าให้น้ าไม่สามารถระบายออกไปได้จึงเกิดการเน่าเสียสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ ที่
อยู่อาศัยในบริเวณนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและ
เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นอ านาจตาม
ข้อ  89  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89                    
แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนคร            



๖๓ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

สุราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้ เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้                 
จ านวน 1,600,000 บาท  (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)   

 ขณะนี้ ฐ านะการคลั งมียอดเงินสะสมที่ ส ามารถน า ไปใช้ จ่ าย ได้                       
ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 70,609,967.20 บาท 

 จึงเรียนมาเ พ่ือโปรดน าญัตติ เสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ ายเงินสะสม จ านวน 1,600,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 ในระเบียบวาระที่ ๒๓ มีท่านผู้ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอ
มติที่ประชุมนะครับ ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
จํานวน ๑๖ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ า ถนนตลาดล่าง ๒๔ (บางคูลัด) 
(ชุมชนโพหวาย) จ านวน 1,600,000 บาท (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่ อสร้ าง ท่ อระบายน้ า  ถนนตลาดล่ าง ๒๔ (บางคู ลั ด) (ชุ มชนโพหวาย)                        
จ านวน 1,600,000 บาท (ส านักการช่าง) จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่า
ก่อสร้ าง ท่ อระบายน้ า ถนนตลาดล่ าง ๒๔ (บางคู ลั ด) (ชุ มชนโพหวาย)                
จ านวน 1,600,000 บาท (ส านักการช่าง) จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง             
จ านวน 1 เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๒๔ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายและผิวจราจรถนนซอยร่วมพัฒนา (ชุมชนหนองบัว) (ส านักการช่าง) 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี          
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ าและผิว
จราจรถนนซอยร่วมพัฒนา (ชุมชนหนองบัว) 

หลักการ 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน 4,500,000 บาท ส าหรับส านักการช่าง   
ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60  เมตร 



๖๔ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ความยาวไม่น้อยกว่า 800.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15  เมตร  
กว้าง  1.80-5.00  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  700.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  2,700.00  ตารางเมตร  

เหตุผล 

 ถนนโฉลกรัฐ 5 ถึงซอยร่วมพัฒนา  พื้นที่บริเวณนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่  มี
ประชาชนก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัยอยู่เต็มพ้ืนที่     
ผิวจราจรส่วนใหญ่เป็นหินคลุกบดอัดแน่น บางตอนเป็นถนนลาดยางเก่าและช ารุด  
ยังไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์การระบายน้ าทั้งน้ าเสียจากอาคาร
บ้านเรือนและน้ าฝนจะอาศัยผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 5 เป็นทางระบายน้ าเพ่ือ
ระบายน้ าออกสู่ภายนอกโดยเฉพาะการระบายน้ าลงสู่คลองสาธารณะในโครงการ
ปูองกันน้ าท่วมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนั้น เมื่อเกิดฝนตกหนักจะเกิดน้ า
ท่วมขังเพ่ือรอการระบายสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้
เป็นอย่างมาก ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นอ านาจตามข้อ 89 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้ จ านวน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้า
แสนบาทถ้วน)   

 ขณะนี้ ฐ านะการคลั งมียอดเงินสะสมที่ ส ามารถน า ไปใช้ จ่ าย ได้                       
ณ วันที ่2 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 70,609,967.20 บาท 

 จึงเรียนมาเ พ่ือโปรดน าญัตติ เสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ ายเงินสะสม จ านวน 4,500,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 ในระเบียบวาระที่ ๒4 มีท่านผู้ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอ
มติที่ประชุมนะครับ ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
จํานวน ๑๖ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายและผิวจราจรถนนซอยร่วมพัฒนา 



๖๕ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

(ชุมชนหนองบัว) จ านวนเงิน 4,500,000 บาท (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่ อสร้ างท่ อระบายและผิ วจราจรถนนซอยร่ วมพัฒนา (ชุ มชนหนองบั ว )                              
จ า น วน เ งิ น  4 ,500,000 บ าท  ( ส า นั ก ก า ร ช่ า ง )  จ า น ว น  ๑ ๖  เ สี ย ง                                      
งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายและผิวจราจรถนนซอยร่วมพัฒนา (ชุมชนหนองบัว)จ านวนเงิน 
4 ,500,000 บาท (ส านั กการช่ าง)  จ า นวน  ๑๖  เ สี ย ง  งดออก เ สี ย ง                       
จ านวน 1 เสียง 

  ระเบียบวาระท่ี ๒๕ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ส านักการช่าง) 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

       เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ด้ วยนายก เทศมนตรี นคร                
สุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องสูบน้ า แบบปั๊มน้ าอัตโนมัติ ขนาด 150 w 
จ านวน 3 ชุด (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีก าหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)  

เหตุผล 

 เนื่องจากแรงดันน้ าประปาไหลอ่อน ท าให้ไม่สามารถบริการประชาชนได้
อย่างเพียงพอ งานสวนสาธารณะ ฝุายส่งเสริมเกษตร ส่วนการโยธา ส านักการช่าง 
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบปั๊มน้ าอัตโนมัติ ขนาด 150w จ านวน 
3 ชุด (สวนสาธารณะบึงขุนทะเล จ านวน 2 ชุด ,สะพานนริศ จ านวน 1 ชุด) เป็น
เงิน 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 ขณะนี้คงเหลือยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 9 เดือนธันวาคม 
พ.ศ.2563 เป็นเงิน 70,593,213.20.- บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสาม
พันสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อนุมัติ
จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 (1) และ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 4) ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง       มีใครจะซักถามระเบียบวาระท่ี ๒๕ ขอเชิญครับ  



๖๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ประธานสภาเทศบาล 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

    ขออนุญาตท่านประธานครับ ระเบียบวาระที่ ๒๕ ที่เขียนว่าอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ขอเปลี่ยนเป็นขอใช้จ่ายเงินสะสมนะครับ     

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 ในระเบียบวาระที่ ๒๕ มีท่านผู้ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอ
มติที่ประชุมนะครับ ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
จํานวน ๑๕ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
อนุมัติจ่ายเงินสะสมเทศบาล เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ การเกษตร จ านวนเงิน 
๑๘,000 บาท (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเทศบาล      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ การเกษตร จ านวนเงิน ๑๘,000 บาท (ส านักการช่าง)                        
ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑5 เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเทศบาล               
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ การเกษตร จ านวนเงิน ๑๘,000 บาท (ส านักการช่าง)                        
ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑5 เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

  ระเบียบวาระท่ี ๒๖ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักการช่าง) 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  
ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภทถังน้ า แบบแสตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร  
จ านวน 3 ชุด (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562)  

เหตุผล 

 เนื่องจากแรงดันน้ าประปาไหลอ่อน ท าให้ไม่สามารถบริการประชาชนได้
อย่างเพียงพอ งานสวนสาธารณะ ฝุายส่งเสริมเกษตร ส่วนการโยธา ส านักการช่าง 
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อถังน้ า แบบแสตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 
จ านวน 3 ชุด (สวนสาธารณะบึงขุนทะเล จ านวน 2 ชุด ,สะพานนริศ                  
จ านวน 1 ชุด) เป็นเงิน 42,900.- บาท (สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 ขณะนี้คงเหลือยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 9 เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นเงิน 70,593,213.20.- บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนเก้า
หมื่นสามพันสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อนุมัติ



๖๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 (1) และ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 4) ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

   ระเบียบวาระท่ี ๒๖ มีใครจะซักถามไหมครับ ขอเชิญอาจารย์พรเลิศฯครับ 

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนประธานสภา เทศบาลฯที่ เ คารพ ผมนายพรเลิศ สุทธิ รักษ์         
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอสอบถามนิดหนึ่งครับ ถังสแตนเลส กับปั๊ม
น้ าหมายถึงห้องน้ าที่สะพานนริศใช่ไหมครับ ถ้าที่สะพานนริศเราท าอะไรปิดบังสัก
นิดได้ไหมครับ เพราะผมได้รับการสอบถามจากชาวบ้านเยอะมากว่าท าไมเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี ถึงท าห้องน้ าโผล่กลางเมือง ที่กรุงเทพเค้ามีบ้านกลางเมืองแต่ที่นี่
มีห้องน้ ากลางเมืองเป็นประติมากรรม แล้วตรงนั้นตลอดหมายถึงที่เค้าถามผมนะ 
ตั้งแต่ห้องน้ าตรงนั้นไปถึงท่าเรือเกาะสมุยเค้าถามว่าท าคอกหมูหรือคอกอะไรตรงที่
นั่งใหม่ ที่นั่งเดิมมันเป็นกระเบื้องหรืออะไรไม่รู้แต่นี่เป็นปูนเปลือย แล้วเค้าถาม
ต่อไปอีกว่าที่เลยตรงนั้นไปนิดหนึ่งท าฟุตบาทสวยแล้ว แต่ให้แม่ค้าขายส้มไปอยู่
ข้างบน ตอนนี้มาอยู่ข้างล่างแต่เป็นข้างล่างบนถนน และฟุตบาทก็อยู่ข้างหลังก็ไม่รู้
จะโชว์ใคร ท่านนายกฯถ้าแก้ไขได้ก็ช่วยแก้ไขให้หน่อย ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

       อาจารย์พรเลิศก็ได้ให้ข้อเสนอแนะมาหลายเรื่องแล้วนะครับ ในระเบียบ
วาระที่ ๒6 มีท่านผู้ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ 
ในขณะนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จํานวน ๑๖ คน (ไม่รวม
ประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเทศบาล 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวนเงิน 42,900 บาท (ส านักการช่าง)                      
กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเทศบาล       
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวนเงิน 42,900 บาท (ส านักการช่าง)                      
ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเทศบาล                
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวนเงิน 42,900 บาท (ส านักการช่าง) 
ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

  ระเบียบวาระท่ี ๒๗ เรื่องอ่ืน ๆ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

       ต่อไประเบียบวาระที่ ๒๗ เรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือนสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ      
ที่จะฝากนายกฯ ก็ขอเชิญได้ครับ ขอเชิญคุณทิวาครับ 

นายทิวา กุฏอินทร์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายทิวา กุฏอินทร์ 



๖๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมอยากจะให้ผู้บริหารรีบดําเนินการ
โครงการต่าง ๆ ที่ได้ได้ผ่านงบประมาณไปแล้วหลายโครงการครับ น้ําประปาเค้าก็
ถามผมอยู่ตลอดท่ีผ่านไปแล้ว ประชุม ๒ ครั้งแล้ว ๖ เดือนแล้วครับยังไม่มีอะไรเลย 
ชาวบ้านก็โทรมาถามๆ ผมอยากจะให้นายกฯ รีบดําเนินการครับ ผมได้ ไปถามที่
กองแล้วที่กองเค้าบอกว่าไปคุยกับประปา ประปาให้แต่ช่างคุมงานมาไม่คิดราคาให้ 
ปวดหัวเลยตรงนั้นก็ขอให้รีบ ๆ ดําเนินการด้วยขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 มีท่านอื่นที่จะฝากอะไรอกีไหมครับ ขอเชิญครับ 

นายมนัสวี แซ่เตี้ยว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ ผมนายมนัสวี แซ่เตี้ยว 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ครับ รีบนะครับขออนุญาตครับ ถนน
จากฝนตกน้ าท่วมตอนนี้เป็นรูเป็นอะไรให้รีบส ารวจและซ่อมแซมนะครับ หน้า
ตลาดล่างซอย๑ ก็มีแจ้งไปแล้วก็ยังไม่ท า ฟุตบาทติดกับสุราษฎร์การพิมพ์ผมก็แจ้ง
ท่านปลัดไปแล้ว แจ้งช่างด้วยท่านปลัดด้วย ส่งไลน์ไม่ทราบว่าท่านปลัดเห็นหรือยัง 
แล้วถนนตอนนี้ที่มันลึกมากที่ดูว่าอันตรายมากก็ถนนตรงแยกเคปาร์ค ทางจาก  
กาญจนดิษฐ์มาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนตัดใหม่ลงไปตลาดล่าง ตรงนั้นเป็นหลุมใหญ่มาก
เลยครับ ฝากด้วยนะครับ แล้วก็ส่วนตลาดล่าง ๒๔ สาธารณสุขโพหวาย ตอนนี้ขุด
ลอกระบายน้ าออกไปทางขอบที่ตงฮ้ัว แล้วก็ไปผ่านที่คุณพรชัย คุณพรชัยก็ส่ง
สัญญาณมาบอกว่า ประมาณเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ นี้คุณพรชัยจะท าการถมที่
แล้วก็อยากจะให้หาที่ส าหรับเป็นทางลงน้ าให้ถูกต้อง ช่วยดูลักษณะสูงต่ าด้วยนะ
ครับว่าน้ าจะไปลงทางไหน ช่วยวัดระดับกันด้วยไม่ใช่วางอย่างเดียวน้ าไม่ไปนะครับ 
ไม่ใช่ปลายท่อวางสูงส่วนปลายท่อวางต่ าอย่างนี้น้ ามันก็จะไม่ลงนะครับ อันนี้เป็น
เรื่องง่าย ๆ ฝากกันดูแลด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

ปิดการประชุม 
เวลา ๑๖.๔๐ น. 

 

 
(ลงชื่อ)  บุญณรงค์  กวีพันธ์  ผู้จดบันทึกการประชุม 

              (นายบุญณรงค์  กวีพันธ์) 
       เลขานุการสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ได้ตรวจรายงานการประชุมฯ แล้ว ถูกต้อง 
 
(ลงชื่อ) สุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์  ประธานกรรมการ    
    (นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์)  
 



๖๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ส าเนาถูกต้อง 
 

 
(นางสาวจิราภรณ์ ด้วงเกื้อ) 

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

 
 (ลงชื่อ)  นพดล ประเสริฐ  กรรมการ  
    (นายนพดล ประเสริฐ) 
 
 (ลงชื่อ) สากล เพชรมีศรี   กรรมการ  
    (นายสากล เพชรมีศรี) 
 
 (ลงชื่อ)  ไพโรจน์ อภินิเวศ กรรมการ  
    (นายไพโรจน์ อภินิเวศ) 
        
 (ลงชื่อ) มนัสวี แซ่เตี้ยว กรรมการ  
    (นายมนัสวี แซ่เตี้ยว) 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  ได้มีมติรับรองแล้ว  
ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี    สมัย...................... สมัยที่....... ครั้งที่...........ประจ าปี...........               
เมื่อวันที่................ เดือน......................... พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 
   ลงชื่อ  นายประเสริฐ ทับทิมทอง ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
                 (นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 
 
 
        
    
  
รายงานการประชุมฉบับนี้ สมาชิกสภาเทศบาลได้พ้นจากต าแหน่งเพราะ
เหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
 

(ลงชื่อ)  บุญณรงค์  กวีพันธ์  ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นายบุญณรงค์  กวีพันธ์) 
       เลขานุการสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 
 
            
   


